Xúc Tu Ekko Và Nhân Loại Công Biến Thái Của Hắn

Giới thiệu
Độ dài: 19 chương Edit : tÁoMột câu chuyện tình yêu xoay quanh thế giới các loài vật, nhưng chúng lại có thể tu luyện thành hình người, bắt đầu tìm kiếm đối tượng mình mong muốn.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/xuc-tu-ekko-va-nhan-loai-cong-bien-thai-cua-han

Mục lục

1. Chương 1: Bé Xúc Tua Đi Bắt Nhân Loại Cuối Cùng Lại Bị Tên Biến Thái Này Bắt Ngược

2. Chương 2: Ekko Vừa Bị Đùa Bỡn Xúc Tua Vừa Bị Đổ Thuốc, Nhưng Mà Tên Biến Thái Này Dỗ Dành Người Khác Thật Dịu Dàng

3. Chương 3: Bé Xúc Tu: Ta Còn Lâu Mới Muốn Bị Nhân Loại Biến Thái Như Vầy Rồi Như Vầy, Nhất Định Là Hiểu Lầm!

4. Chương 4: Bé Xúc Tua Bị Nhân Loại Biến Thái Khống Chế Chọn Loại Thuốc Kỳ Quái

5. Chương 5: Ekko Bị Nhân Loại Biến Thái Chơi Tới Run Run Rẩy Rẩy

6. Chương 6: Bé Xúc Tu Bị Nhân Loại Làm Đến Là Thoải Mái

7. Chương 7: Bé Xúc Tu Bị Điều Giáo Đến Mơ Mơ Màng Màng

8. Chương 8: Bé Xúc Tu Nổi Giận, Ấy Thế Mà Lại Bị Nhân Loại Biến Thái Dỗ Cho Ngoan Thật Là Ngoan

9. Chương 9: Thật Đúng Là Một Nhân Loại Dính Người Mà, Đành Nuông Chiều Dung Túng Y Một Chút Vậy

10. Chương 10: Bé Xúc Tu Cả Ngày Đều Âm Mưu Rời Khỏi Nhân Loại Biến Thái, Không Ngờ Lại Thành Công

11. Chương 11: Nhân Loại Biến Thái Đi Bắt Bé Xúc Tu

12. Chương 12

13. Chương 13: Xúc Tu Lớn Và Xúc Tu Bé Cùng Thảo Luận Tâm Đắc Điều Giáo Nhân Loại

14. Chương 14: Nhân Loại Biến Thái Dịu Dàng Lén Bôi Thuốc Cho Bé Xúc Tu

15. Chương 15: Nhân Loại Không Có Gì Để Báo Đáp Bé Xúc Tu, Vậy Chỉ Còn Cách Lấy Thân Báo Đáp Thôi

16. Chương 16: Nhân Loại Biến Thái Còn Hiểu Rõ Tác Dụng Của Yêu Quả Hơn Bé Xúc Tu

17. Chương 17: Bé Xúc Tu Phát Hiện Ý Định Biến Thái Của Tên Biến Thái

18. Chương 18: Nhân Loại Là Một Chủng Tộc Rất Yếu Đuối, Vì Vậy Phải Dỗ Dành Nhiều Nhiều

19. Chương 19: Bé Xúc Tu Bị Nhân Loại Chịch Mềm Nhũn Người

1. Chương 1: Bé Xúc Tua Đi Bắt Nhân Loại Cuối Cùng Lại Bị Tên Biến Thái Này Bắt Ngược

“Mi buông ra!” Thiếu niên xinh đẹp thân thể trần truồng la to. Nửa trên của hắn là thân người, nửa dưới là xúc tua giống bạch tuộc. Những cái xúc tua này mang màu trắng hiếm có, quơ quào tứ tung khiến chúng trông to lớn hơn nửa người trên thật nhiều, đáng tiếc lại bị một vài dây thừng cố định trên không trung, chỉ còn nước giãy dụa trong phạm vi nhỏ. Khuôn mặt thiếu niên vô cùng xấu hổ, tâm trạng kích động khiến cơ thể hắn ửng hồng, càng thêm đáng yêu động lòng người.
Kẻ buộc hắn lên chính là nhân loại được hắn chọn ban đầu, một tên đàn ông đơn thương độc mã tiến vào nơi này.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, chẳng giống kẻ muốn đi vào rừng rậm một chút nào. Nhưng, hiện tại y đúng là đang đứng trong lãnh địa của đủ loại quái thú dị hình, nơi chẳng mấy nhân loại dám đặt chân vào.

“Tại sao, không phải em rất thích tôi sao?” Người đàn ông hỏi. Khuôn mặt y hết sức động lòng người, thảo nào bị Ekko chọn làm con mồi, thoạt nhìn nom y chẳng có sức chiến đấu gì. Ai ngờ, ngay khi Ekko ra tay, y đã nháy mắt chế phục hắn, trói gô hắn thành cái dạng này.

“Ta còn lâu mới thèm thích mi!” Ekko giận run lên, tám xúc tua bị cố định trên không trung cũng rung rung theo, cảnh tượng mới đáng sợ làm sao.

Cơ mà, người đàn ông trước mặt hiển nhiên không thấy vậy, y còn hết sức hưởng thụ vuốt ve xúc tu của Ekko.

“Không được chạm vào ta!” Thiếu niên kêu lên.

“Cái này khó lắm, em đẹp tới vậy mà.” Người đàn ông đáp, khuôn mặt đầy vui sướng. Xúc tu trắng của Ekko vốn cực kỳ hiếm có.

“Sao không thích tôi được, không phải em rất muốn giao phối với tôi sao?” Người đàn ông cử chỉ ưu nhã, miệng lại phun ra những lời trắng trợn. Y không rời mắt khỏi hạ thân thiếu niên, tay vuốt ve xúc tua, ánh mắt đầy yêu thích.

“Xúc tua của em đẹp như thánh quang, khiến tôi phải say mê.” Y nói, hai tay nâng một xúc tua của Ekko lên, nhìn nó giãy dụa trong bàn tay mình: “Một cơ thể đẹp đẽ biết chừng nào.”

Thiếu niên tức điên. Đã bao giờ hắn gặp nhân loại thế này đâu, đa số nhân loại bước vào khu rừng rậm này đều là chiến sĩ. Ban đầu bọn họ liều chết không theo, sau đó bị đồng bạn của hắn nghiêm khắc chinh phục, cuối cùng bị điều giáo mà hóa thành nơi phát tiết tính dục cộng thêm nuôi dưỡng đời sau, khác hẳn dáng vẻ không kiêng nể gì của gã trước mặt.

Cơ thể hắn bị người đàn ông sờ soạng, khiến hắn có cảm giác kỳ lạ đỏ bừng cả mặt. Ekko không kìm nổi gào lên: “Tên biến thái mi muốn làm gì!”

“Thì muốn làm em đó.” Người đàn ông nói ngang nhiên.

Thế là, thiếu niên càng run mạnh hơn.

Tức điên.

Nào có nhân loại như thế!

Cùng lúc, động tác của người đàn ông càng thêm không kiêng nể, y vuốt ve giác mút mượt mà trên xúc tu, nói: “Đây là điểm nhạy cảm của em.”

Ekko bị sờ cho run rẩy, không thể không thừa nhận trong lòng, nhưng miệng sao chịu thua nhân loại được. Hắn ngửa đầu, kiên quyết chống cự: “Không phải! Nhân loại ngu xuẩn! Buông ra.”

“Hửm?” Người đàn ông chẳng thèm để ý, dùng ngón tay xoay tròn trên mút giác, thỉnh thoảng lại cào cào mấy cái: “Làm thế này…. em cũng không có cảm giác sao.”

Thiếu niên không biết dáng vẻ của mình đã sớm để lộ cảm xúc chân thật, vẫn mạnh miệng: “Đương…. Đương nhiên không rồi!”

Người đàn ông nở nụ cười: “Hà tất chống cự như thế, em tìm tôi không phải để thỏa mãn tính dục sao, tôi sẽ thỏa mãn em chu đáo. Tin tôi đi, tôi hiểu cách nuôi dưỡng em hơn bất cứ ai trên đời.”

2. Chương 2: Ekko Vừa Bị Đùa Bỡn Xúc Tua Vừa Bị Đổ Thuốc, Nhưng Mà Tên Biến Thái Này Dỗ Dành Người Khác Thật Dịu Dàng

“Cái này là tính xúc (xúc tua để ịch) của em.” Người đàn ông vừa đùa nghịch tính xúc tròn tròn, vừa khẳng định.
Xúc tua trong tay y không ngừng vặn vẹo, rung rung tới tận thân trên thiếu niên. Cơ thể hắn run rẩy, khuôn ngực lấp lóe mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng.

Người đàn ông hôn lên xúc tu của cậu, từng nụ hôn thành kính hạ xuống từng giác mút trên xúc tua.

Động tác trông thì có vẻ thuần khiết, nhưng cả hai đều biết đó là điểm nhạy cảm của thiếu niên. Nói chính xác hơn, đó là điểm siêu siêu nhạy cảm của hắn.

Thiếu niên run mạnh, suýt nữa thì bắn.

Người đàn ông lại như không biết, hắn tiếp tục ve vuốt xúc tu thiếu niên, tự do khiêu khích điểm nhạy cảm của hắn, như có như không khơi mào tình dục của hắn.

“Đây là tiến hóa vĩ đại, không phải sao?” Y nói, ánh mắt chăm chú mà thưởng thức: “Từng xúc tu của em đều có thể biến thành tính khí (vật để ịch), thậm chí còn có khả năng phục sinh mà bạch tuộc không có. Ha, khó tin cỡ nào, kể cả bạch tuộc có khả năng hồi phục kinh người, cũng không thể khôi phục xúc tu làm tính khí, nhưng em lại có thể.”

Lời nói cùng hành động của hắn làm Ekko lạnh toát, sự si mê bệnh trạng của y đã dọa hắn. Đôi mắt nhìn người đàn ông của Ekko không giấu nổi sợ hãi.

“Ừm, đừng lo, bây giờ tôi không định cắt nó đem đi nghiên cứu đâu.” Người đàn ông nhìn thấu nỗi sợ trong mắt Ekko, mở miệng an ủi.

“So với việc để những xúc tua trắng tinh đầy mỹ lệ này bị thương, tôi càng muốn xem chúng bị đùa bỡn mà sung sướng thỏa mãn. Em thấy sao? Em là một cậu bé có tám cái d**ng vật đó.”

Xúc tua bắt đầu xoắn xuýt. Đây là phản ứng của Ekko khi sợ hãi.

“Em sợ tôi? Vì sao? Tôi đã nói rồi, tôi hiểu rõ cách nuôi em hơn bất cứ kẻ nào trên đời này, tôi sẽ thỏa mãn tính dục của em. Em thử nghĩ xem, những kẻ khác có thể thỏa mãn tám cái d**ng vật này của em sao?”

Nói bậy!

Ekko thầm hò hét trong lòng.

Loài bọn họ cho dù có tính dục bừng bừng cũng sẽ không biến tất cả xúc tu thành tính khí, bình thường chỉ biến hai cái, tối đa cũng chỉ ba cái, thêm… Thêm nữa… Quá… Kích thích rồi…

Kế đến, Ekko hoảng sợ nhìn người đàn ông lôi một chai thuốc nước trong túi của y. Đó chỉ là một chai thủy tinh chứa loại nước không màu, lại khiến hắn dựng tóc gáy.

“Mi muốn làm chi!” Ekko kêu la.

Bây giờ hắn đã không thể dùng ngạo mạn che giấu sợ nổi, giọng nói run rẩy rõ ràng.

Thứ thuốc kia khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, sợ hãi hơn cả khi hắn thấy nhân loại giết chết đồng loại của hắn.

Nhất định là bởi tên nhân loại trước mắt là biến thái!

Biến thái luôn nguy hiểm hơn kẻ khác!

“À, không có gì.” Y nói: “Chỉ là một loại nước khiến em thoải mái hơn thôi.”

Nói xong, người đàn ông đổ thuốc vào mút giác của Ekko.

Cảm giác quen thuộc khiến Ekko liều mạng giãy dụa, lại chẳng thể thoát khỏi trói buộc của y.

“Không… Không!!!!!” Thiếu niên phản ứng quá kịch liệt, dây thừng trên người hắn cũng rung lắc dữ dội. Những dây thừng này bị buộc vào thạch bích chung quanh, khiến cho đá vụn rơi xuống lả tả, càng thêm tô đậm cảnh tượng lúc này, cũng càng khiến thiếu niên kích động hơn.

“Suỵt… Suỵt…” Người đàn ông ôm lấy thiếu niên đang không ngừng giãy dụa, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, vừa khẽ giọng trấn an. Từ đầu tới cuối, y đều mang vẻ chắc thắng, ta có thể nghe ra, giọng nói của y thực sự khiến người khác yên lòng.

Thiếu niên được y ôm vào lòng khẽ rơi nước mắt, hắn mở to mắt, bất lực nhìn y.

Hắn rất thích khuôn mặt tuấn tú này, vì vậy hắn hy vọng y ở lại, ở lại cùng mình.

Chỉ là hắn không biết mọi chuyện sẽ thành thế này.

“Bé ngoan.” Người đàn ông dịu dàng xoa khuôn mặt thiếu niên: “Không sao, tin tưởng ta.”

Lời của y như câu thần chú.

Chắc chắn là câu thần chú, thế nên mới khiến người ta an tâm như vậy.

Thiếu niên an tĩnh lại, thầm nghĩ.

“Biến thái.”

Hắn giật giật môi, trong lòng mắng một câu.

3. Chương 3: Bé Xúc Tu: Ta Còn Lâu Mới Muốn Bị Nhân Loại Biến Thái Như Vầy Rồi Như Vầy, Nhất Định Là Hiểu Lầm!

“Cảm giác thế nào?” Nam nhân vuốt ve xúc tu vừa bị đổ nước thuốc, miệng hỏi.
Xúc tua trong tay y rụt vào, rồi lại buông lơi.

Thiếu niên nghiêng đầu, dường như đang ngượng ngùng: “Rất kích thích.”

Nói xong, hắn như bị phản ứng của mình chọc giận, xoay đầu lại hung hăng nhìn người đàn ông.

Hắn run rẩy cánh môi, chất vấn: “Mi… Sao mi có thể như vậy!”

Sao mi có thể đối xử với ta như vậy.

Người đàn ông nhìn hắn, đôi mắt đong đầy yêu thương và bao dung.

Sự kiêu căng của thiếu niên bỗng thu lại chút xíu, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

Đúng lúc này, môi y bất ngờ đặt xuống mi mắt hắn.

“Em thật đẹp.” Y khen.

Thiếu niên run run, chỉ có điều, lần này không hoàn toàn là vì giận.

Lại… Lại dám khen ta đẹp….

Nhân… Nhân loại giảo hoạt… Ta sẽ không mắc lừa đâu!

“Đôi mắt em như ngọn lửa trong đêm đông, rực rỡ, ấm áp, chiếu tới tận lòng.”

Người đàn ông chẳng để tâm tới phản ứng của hắn, nói tiếp.

Quả thực là vậy, khi thiếu niên giận dữ nhìn y, tim y như bị đôi mắt đầy sức sống này tóm gọn, chỉ còn lại yêu thương.

Đôi mắt tựa ánh mặt trời.

“Im…Im miệng!” Ekko run rẩy kêu, đáng tiếc tiếng kêu của hắn khẽ thật là khẽ, nghe vào tai lại như lời cự tuyệt đầy e lẹ.

“Đồ nhân loại miệng lưỡi trơn tru!” Ekko hô.

“Không, tôi chỉ dùng ngôn ngữ nói lên tình cảm của tôi dành cho em thôi, nhưng những từ ngữ thiếu thốn này chẳng thể diễn đạt đầy đủ sự chấn động mà vẻ ngoài và linh hồn hoàn mỹ của em mang tới cho tôi.” Người đàn ông đặt tay lên ngực, hai mắt nhìn thẳng Ekko.

“Mi không được làm thế với ta.” Ekko nói.

Hắn nói một nửa liền ngừng lại. Người đàn ông không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ hắn nói nốt.

“Không được, biến…biến tất cả thành tính khí…” Ekko xấu hổ quay mặt sang một bên, xúc tua mất tự nhiên vung vung.

Cái thứ nước thuốc kia không chịu để tâm tới ý nguyện của hắn, muốn biến tất cả xúc tua của hắn thành tính xúc.

Hắn không chấp nhận nổi.

Nhưng mà…

HÌnh như cũng không khó chấp nhận tới thế.

Ekko lại quay mặt về, như thể muốn nhặt chút niềm kiêu ngạo của mình, bày vẻ độ lượng nói: “Xem như lần này, ta không so đo với mi.”

“Tốt quá, người yêu của tôi.” Người đàn ông cười.

Gì…Gì chứ…

Người yêu cái gì…

Gọi hắn như thế làm chi…

“Ta là Ekko.” Ekko xoắn xuýt nói.

“Ừ, Ekko của tôi.”

Ai… Ai là của mi chứ!

Sắc ửng hồng không chịu rút khỏi hai má Ekko, biến hắn càng thêm xinh đẹp ngọt ngào.

“Em thật động lòng người, Ekko.” Người đàn ông ghé sát Ekko, miệng nỉ non.

Ekko run rẩy nhắm hai mắt, mãi tới khi cảm giác được cánh môi trên má hắn rời đi.

Hắn thở phì phò, xem như… xem như ta độ lượng, không so đo với mi nữa.

Lần… lần sau còn tùy tiện biến xúc tua của ta thành tính xúc, nhất định ta sẽ giận!

“Vậy thì Ekko, có thể chứ?” Tay của người đàn ông xoa nắn hạ thể của Ekko, nơi xúc tua liên kết.

“Cái…cái gì cũng không thể.” Ekko ngoài mạnh trong yếu trả lời.

Người đàn ông ngày một gần gũi, tay cũng vùi lấp sâu hơn, y ghé sát bên tai thiếu niên, thì thầm: “Tôi có thể XX em không? Đưa bộ phận sinh dục của tôi vào lỗ bài tiết của em, sau đó đưa đẩy bên trong cho tới khi xuất tinh.”

“Tôi sẽ làm rất nhiều lần, tới khi nào em không còn sức lực, run rẩy toàn thân, yếu ớt bắn tinh từ tính xúc, cứ thế đến lúc không còn gì để bắn.”

“Được không Ekko, để tôi tiến vào em được không.”

Đương nhiên không được rồi!

Ekko thầm hô.

Nhưng mà, Ekko nghĩ, bọn họ áp vào nhau quá gần rồi, hại hắn không nói ra lời nữa.

Gật đầu ấy hả…

Tất cả đều do hắn bị mùi hương trên người tên nhân loại này mê hoặc!

4. Chương 4: Bé Xúc Tua Bị Nhân Loại Biến Thái Khống Chế Chọn Loại Thuốc Kỳ Quái

Người đàn ông liếm láp vành tai Ekko, đầu lưỡi mềm mại vươn vào trong tai hắn thăm dò, quyến luyến không thôi.
Động tác của y khiến Ekko có thể nghe thấy rõ tiếng nước ngay gần kề, cả cơ thể đều run lên.

“Ekko, nhớ kỹ, tôi là Tiêu.” Người đàn ông nói bên tai Ekko.

Chỉ có điều, dường như Ekko còn đang chìm đắm ngây ngất, không kịp phản ứng.

Người đàn ông nói ra tên mình, vươn tay ngón tay xen vào cửa bài tiết, cọ cọ quy đầu vào đó.

Ekko lập tức tỉnh táo lại, giãy dụa.

Quá… Quá đáng rồi đó…

Không thể, chen vào đâu…

Xúc tu của Ekko quơ quào, nhưng không công kích người đàn ông.

Có lẽ dây thừng quá dài nên đám xúc tu có thêm không gian hoạt động, đáng tiếc dù thế cũng chẳng ảnh hưởng tới việc bị nhân loại làm thịt.

Phần gốc xúc tu khép lại, mưu đồ đóng chặt cửa bài tiết không cho người đàn ông cắm vào.

“Ekko.” Người đàn ông lại gọi tên hắn.

Đám xúc tu mới rồi còn múa may khắp trời bỗng dừng lại, chầm chậm rủ xuống.

Ekko có hơi sợ tên nhân loại này.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy nếu tên nhân loại này không vui sẽ có chuyện rất đáng sợ, rất khủng bố xảy ra.

Người đàn ông đã gỡ dây thừng trói quanh Ekko từ khi nào. Y từ đứng chuyển đang ngồi, Ekko bị y ôm cũng thấp xuống, đám xúc tu trải xuống đất.

Phát hiện người đàn ông cởi trói xúc tu, Ekko giơ một xúc tua lên trước mặt, nhìn vết trói nhàn nhạt trên đó.

Vẻ mặt Ekko oan ức tủi thân cực kỳ, lại có vẻ rất ngoan. Thấy vậy, người đàn ông liền hôn một cái lên má cậu trấn an.

Ekko nâng mắt như muốn nói điều gì, đáng tiếc còn chưa kịp nói, người đàn ông đã lấy ra một chai thuốc nước mới.

Ekko sợ hãi rụt ngay người, không mở miệng nữa.

Người đàn ông biết Ekko muốn nói gì.

Ekko muốn nói xúc tu của hắn thật đáng thương, bị dây thừng trói hằn cả vết.

Ekko muốn nói xúc tu của hắn mềm dẻo co dãn, thích hợp cắm vào cơ thể người khác hơn dương vật của y nhiều.

Ekko muốn nói… Hay là để hắn…

Đáng tiếc người đàn ông không cho Ekko cơ hội được nói.

“Đừng sợ.” Y xoa đầu Ekko. “Chỉ là một loại thuốc phụ trợ thôi, nó sẽ giúp em thích ứng.”

Còn lâu mới đúng!

Ekko thầm hò hét trong lòng.

Hắn quá quen cảm giác này rồi.

Hắn biết rất nhiều loài xúc tu có khả năng phân bố dâm dịch. Dâm dịch này có thể cải tạo nhân loại, biến cơ thể họ trở nên thích hợp bị đâm vào, quen bị xúc tu làm. Hắn còn lâu mới muốn bị biến thành như thế.

Nhìn thấu sự chống cự của Ekko, người đàn ông thả chai thuốc nước, chai thuốc liền lơ lửng giữa không trung. Song chẳng bao lâu sau, y lại lấy ra thêm rất nhiều loại thuốc nước khác.

“Vậy thì, để Ekko tự mình chọn đi.” Y nói, từng chai từng chai đều lơ lửng.

Ekko trầm mặc. Hắn không muốn giúp y chọn thuốc để y làm thịt mình đâu.

“Thôi vậy, dù sao Ekko cũng không biết công hiệu của những loại thuốc này, hay là để tôi đi.” Người đàn ông vươn tay về một phía.

Ekko lập tức cầm một chai thuốc ở hướng khác.

Để tên biến thái này chọn ấy hả? Nhất định không được! Hắn sẽ bị ăn không còn tí cặn nào, chẳng thà để hắn chọn bừa một cái, chỉ cần không phải là loại tên biến thái này muốn dùng là được!

Thế nhưng, ngay lập tức Ekko đã hối hận, vì người đàn ông lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Không ngờ Ekko bé bỏng của tôi…”

Y nở nụ cười yêu chiều: “Lại thích như vậy…”

Không không không! Nhân loại biến thái mi cười đến là biến thái! Ta không chọn cái này!

Cơ mà, không đợi Ekko quăng cái chai trong tay, người đàn ông đã cầm lấy nó.

Lại là thế.

Chính vì Ekko không theo kịp hành động của tên nhân loại này, cho nên mới rơi vào cảnh bị trói trong hang.

“Chai thuốc nước này…” Người đàn ông đổ thuốc vào tay, tỉ mỉ thấm ướt từng đầu ngón tay. Đồng thời, cơ thể Ekko lại bị cố định lần nữa, không phải bằng dây thừng như trước mà là bằng một thứ gì đó không nhìn thấy được. Đám xúc tu của hắn cũng không thể di chuyển, phần gốc bị cố định mở toang, lộ ra cửa bài tiết hắn chưa từng để ai nhìn thấy, thân trên cũng bị kéo ra, để lộ khuôn ngực và vùng bụng không có bất cứ bảo vệ nào, chỉ có thể giãy dụa yếu ớt. “Thực ra thuốc này rất hữu dụng, tuy không thể giảm đi cảm giác bị tiến vào lần đầu tiên của em, nhưng có thể giúp cơ thể em thích ứng rất tốt.”

“Đây là sự lựa chọn rất tuyệt vời không phải sao? Lần đầu tiên, chỉ có một lần trong đời, dùng thuốc xóa đi cảm giác ấy, chẳng phải là quá đáng tiếc ư?”

5. Chương 5: Ekko Bị Nhân Loại Biến Thái Chơi Tới Run Run Rẩy Rẩy

Ngón tay dính thứ thuốc khó hiểu đâm vào cửa bài tiết của Ekko, đưa đẩy ra vào bên trong, vang lên tiếng nước chói tai.
Ekko bị đâm mà hai mắt mông lung, vẫn còn ý đồ cự tuyệt.

“Không… Không muốn đâu… Tiêu….”

“Ừ, tôi ở đây. Không sao đâu Ekko, em sẽ thích.” Người đàn ông nói rất đỗi dịu dàng, nhưng thái độ lại không cho hắn từ chối.

“Ưm…” Ekko rụt lại, nếu không bị cố định hắn đã co thành một nhúm rồi!

Người đàn ông càng áp lại gần, kề bên tai Ekko thì thầm: “Tiểu huyệt của Ekko thật đáng yêu, mềm mềm, còn rất co giãn. Ekko có cảm giác được ngón tay của tôi không. Giờ tôi đã chen ba ngón vào rồi. Không đúng, là bốn ngón, tiểu huyệt của em co giãn rất tốt.”

Ngón tay mau chóng thấm ướt bôi trơn bên trong tiểu huyệt, nước thuốc chảy xuống lòng bàn tay người đàn ông, theo động tác của y mà dính vào miệng huyệt.

Ekko cúi đầu, không muốn nhìn y.

Thuốc nước không chỉ khiến Ekko có thể nhanh chóng mở rộng tiểu huyệt, mà còn giữ nguyên cảm giác lần đầu tiên hắn bị khuếch trương. Cảm giác căng trướng vừa xa lạ, lại vừa xấu hổ khi bị thứ gì đó xâm lấn khiến tim Ekko đập thình thịch. Từng lời mơn trớn phóng túng của người đàn ông lại càng làm Ekko thêm nơi lỏng, nhưng hắn quyết không nhận.

Đều tại thứ thuốc kia!

Ekko nghĩ.

“Ekko?” Y lại gọi. “Em có nghe thấy tiếng nước từ tiểu huyệt của mình không. Một âm thanh tuyệt vời xiết bao, nó đang dụ dỗ tôi đấy.”

Ekko trừng y.

Chẳng qua hắn không thèm phản bác thôi, hắn không nói lại cái tên miệng lưỡi trơn tru này, không nói gì còn hơn.

“Em thích tôi gọi nó là gì? Tiểu huyệt? Hậu huyệt? Cúc hoa? Lỗ nhỏ của Ekko?” Người đàn ông như không nhìn thấy ánh mắt của Ekko, cứ thế nói tiếp.

Ekko lườm y một cái, quay đầu làm bộ không nghe thấy.

“Hay là…” Người đàn ông vươn lưỡi liếm láp tai Ekko. “Tao bức?”

Chất giọng trầm thấp như tiếng thì thầm của tinh linh nơi rừng sâu, có thể khiến người ta thả lỏng ỷ lại, vậy mà lại thốt ra toàn lời hạ lưu.

Ekko run lên, không biết phản bác thế nào.

“Em thích tôi gọi nó như vậy sao? Gọi là tiểu tao bức nhé?” Đầu người đàn ông hơi rời Ekko một chút, nhưng động tác trên tay lại ngày càng càn rỡ.

Ekko quay mặt đi, nếu không phải bị cố định, nhất định hắn sẽ cắn cái tên nhân loại này!

“Nhân loại! Mi có bản lĩnh thì đừng trói ta!”

“Được.” Người đàn ông thoải mái đồng ý, chẳng bao lâu sau Ekko đã không còn bị trói buộc.

Hắn sững sờ một giây, sau đó lập tức vung vẩy xúc tu của mình.

Hắn muốn áp chế tên nhân loại này.

Hắn muốn cho tên nhân loại này biết, nhân loại đi tới khu rừng rậm này bị bắt sẽ có kết quả thế nào.

Cơ mà, đám xúc tu của hắn run lên, lại chẳng có tí sức lực nào.

Dương vật của người đàn ông cắm vào hậu huyệt của hắn.

Y cười, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa hung hăng. Hắn đưa đẩy ra vào, dương vật bự chảng chen vào hậu huyệt Ekko, quy đầu to lớn cọ vào bên trong huyệt, đã vậy y còn cầm một xúc tu của Ekko.

“Sao vậy Ekko, em không thỏa mãn ư?” Không biết ngón tay y đè xuống điểm nào của xúc tu, mà Ekko bỗng thấy rùng mình sảng khoái.

Sao lại thế?

Đó có phải là tính xúc của hắn đâu.

Trong tiềm thức hắn vẫn sợ người đàn ông, cho nên khi công kích hắn đã giấu tính xúc của mình.

Người đàn ông hôn lên xúc tu trên tay mình.

“Ôi Ekko, để chúng cô đơn là lỗi của tôi.”

“Không! Không được!” Ekko đã lâu không lên tiếng lập tức phản đối.

Không được! Buông hắn ra! Không được đụng vào xúc tu của hắn!

Những nơi bị người đàn ông chạm phải đều run rẩy vui sướng, khiến Ekko sợ hãi.

Không thể thoải mái như vậy được, không thể. Kể cả đồng loại của hắn mỗi khi cắm vào cơ thể nhân loại trông cũng không sảng khoái như hắn bây giờ. Sao có thể như vậy được, hắn chỉ bị y cắm vào rồi đùa bỡn xúc tu thôi mà đã thoải mái như thế. Không thể được.

6. Chương 6: Bé Xúc Tu Bị Nhân Loại Làm Đến Là Thoải Mái

Lỗ bài tiết của xúc tu không cảm giác được khoái cảm tình dục, bọn họ khác với những chủng tộc khác, chỉ sử dụng xúc tu để thực hiện hành vi giáo phối dị chủng.
Vì vậy, Tiêu đang khơi gợi cảm xúc ở nơi tiếp nối của Ekko.

Y vừa đùa bỡn xúc tu của Ekko, vừa cắm vào, mục đích chính là để lỗ bài tiết của hắn có thể cảm giác được sự căng trướng khi bị đưa đẩy kết hợp với cảm giác sảng khoái nơi xúc tu. Từ nay về sau, khi bị cắm vào, bé xúc tu này sẽ cảm giác được khoái cảm.

Bé xúc tu thở hổn hển, bị người đàn ông kích thích tới cực độ. Xúc tu chưa từng trải qua chuyện tình dục vặn vẹo muốn tránh, nhưng lại bị y đùa bỡn trong tay.

“Đừng mà… Không muốn đâu…” Dù có rơi nước mắt hay giãy dụa, Ekko cũng chẳng cản được chuyện bị người đàn ông trêu chọc tính xúc.

“Không sao đâu Ekko.” Đối lập với Ekko, người đàn ông hết sức bình tĩnh. Một tay y chuẩn xác khơi lên khoái cảm tính dục của Ekko, một tay dịu dàng vuốt ve lưng hắn: “Bây giờ mới chỉ là hai tính xúc thôi, em chịu được mà.”

Ekko không còn sức để mắng chửi tên nhân loại này nữa, tới sức thầm mắng y cũng hết luôn rồi.

Y còn chưa nghịch tính xúc thực của hắn đã vậy, lẽ nào còn muốn nghịch tính xúc của hắn? Lại còn tận hai cái?

Đã thế dựa vào cái gì mà hắn phải chấp nhận chứ!

Hắn là quái vật xúc tu cơ mà!

Quái vật xúc tu phải đi chịch nhân loại chứ đâu phải để cho nhân loại chịch!

Là ai không nghe theo ý nguyện của hắn mà dùng thuốc biến xúc tu bình thường của hắn thành tính xúc?

Là ai không nghe theo ý nguyện của hắn mà nhất quyết chịch hắn?

Dựa vào cái gì hắn phải chấp nhận?

Khoan… Hình như ban nãy hắn mới chấp nhận rồi…

Vậy cũng không được!

Không thể vậy được!

Như vậy… Quá… Quá kích thích rồi…

Hắn không muốn trở thành một quái vật xúc tu kì cục bị chịch cũng có khoái cảm đâu.

Hắn là quái vật xúc tu cơ mà!

Là dâm vật rừng sâu khiến cả thế giới khiếp sợ cơ mà!

Nhiều quý tộc nhân loại từ nơi xa xôi ngàn dặm dẫn mỹ thiếu niên tới thỉnh cầu bọn họ làm, chính là vì bọn họ là quái vật xúc tu trời sinh thích hợp điều giáo mỹ nhân.

Chứ đâu phải để… Để nhân loại chịch…

Ekko bị kích thích ướt đẫm hai mắt, hệt như nhân loại bị xúc tu điều giáo.

Quái vật xúc tu biết làm nhân loại khóc, biết mở rộng cơ thể nhân loại khiến bọn họ phải khóc lóc kêu đau, sau đó vui vẻ chịch bọn họ tới khi bọn họ thất thần trống rỗng, ngơ ngác si mê. Dâm dịch của xúc tu biết điều giáo bọn họ trở nên ngoan ngoãn nhu thuận, huyệt bị cắm vào có thể sản sinh dâm thủy, chỉ cần bị cắm vào là liên tục có khoái cảm, không được cắm vào sẽ đói khát khó nhịn, mãi mãi không rời bỏ được xúc tu đã nuôi dưỡng bọn họ.

Giờ quay lại nhìn hắn coi.

Hắn muốn đi bắt tên nhân loại này, kết cục lại bị tên nhân loại này bắt được.

Hắn muốn chịch tên nhân loại này, kết cục bị tên nhân loại này trói lại, bị y tự ý cải tạo xúc tu, bị y cắm tính khí vào cửa bài tiết, còn bị y chọc cho khóc nữa.

Sao có thể như vậy…

Nước mắt lăn trên má bị nhân loại liếm đi.

Động tác của nhân loại rất đỗi dịu dàng, như thể cảm giác được cảm xúc của Ekko mà thả chậm nhịp điệu, lưỡi của y thật ấm áp, cơ thể của y cũng thật ấm áp, ngay cả bàn tay mơn trớn xúc tu cũng dịu dàng chậm rãi hơn.

“Đã bảo… Không muốn rồi mà…” Ekko nức nở.

Hệt như đang làm nũng.

Hắn còn lâu mới làm nũng, hắn chỉ muốn lên án tên nhân loại biến thái này thôi.

Hắn còn lâu mới vì sự dịu dàng của nhân loại biến thái mà bằng lòng tha thứ cho y, hắn chỉ… Chỉ không thèm so đo thôi!

“Không được đâu Ekko.” Người đàn ông dịu dàng từ chối. “Ekko không muốn giao phối với tôi sao?”

Muốn…

Nhưng không phải thế này.

“Tôi cũng rất muốn giao phối với Ekko.” Người đàn ông khẽ vỗ về cơ thể Ekko, ghé vào tai hắn thì thầm: “Tôi muốn thấy Ekko vì tôi mà run rẩy, vì tôi mà rên rỉ. Tôi muốn thấy Ekko dùng cơ thể của mình nuốt lấy tính khí của tôi. Tôi muốn thấy Ekko vì tôi mà trầm mê trong dục vọng.”

“Vậy mi… Để ta… Làm… Ưm.. Là được rồi… A…” Ekko đáp lại ngắt quãng. “Ta… A… Ta nhất định sẽ run rẩy vì mi… Ưm… Chậm thôi… Ta nhất định sẽ thở dốc vì mi… Ta bảo mi chậm thôi cơ mà! Có thể không ngừng giao phối với mi! Có thể trầm mê trong dục vọng vì mi! Ta còn có thể để mi đẻ, đẻ trứng! A! Ta bảo mi chậm lại mà! Ưm… Đừng… Đau lắm… Đúng, chỗ đó… Không đúng! Ta không sướng chút nào!”

Người đàn ông cười, mơn trớn phần tóc đẫm mồ hôi trước trán thiếu niên, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo của hắn. Ánh mắt y chăm chú nhìn đôi mắt nhạt màu của Ekko. “Tôi đã nói rồi Ekko, trên thế gian này, không ai có thể hiểu rõ cách thỏa mãn tình dục của em bằng tôi. Để tôi thỏa mãn em đi, tôi sẽ cho em sự vui sướng mà em không thể tưởng nổi.”

Y vừa làm bé xúc tu trong ngực, vừa nói.

Lừa đảo.

Biến thái.

Ekko vừa bị làm vừa thầm mắng chửi.

Tên nhân loại này là đồ biến thái.

Có ai thấy quái vật xúc tu lại muốn chịch cơ chứ.

Rõ ràng hắn mới là người đi chịch mà.

Quái vật xúc tu chịch nhân loại mới phải.

Chỉ có cái tên nhân loại biến thái này mới muốn chịch quái vật xúc tu.

Bịp bợm.

Dám nói biết cách thỏa mãn tình dục của ta.

Quái vật xúc tu đạt được khoái cảm, chính là khi cắm xúc tu vào huyệt của nhân loại, hậu huyệt, âm đạo, miệng, thực quản; xâm nhập vào tử cung, khiến tử cung của nhân loại giống cái chất đầy trứng, khiến đường ruột của nhân loại giống đực sản sinh túi mang thai, khiến nhân loại bị làm tới thất thần, khiến nhân loại đẻ trứng cho họ, đồng thời hưởng thụ khoái cảm khi đẻ trứng, chứ không phải như thế này, bị một tên nhân loại đè xuống cắm vào, bị đùa bỡn xúc tu, tất cả cảm quan và khoái cảm đều không do mình quyết định.

Đều tại tên nhân loại biến thái này! Tại y hắn mới thành thế này!

Ekko bị y đưa đẩy mà run rẩy ngón tay, thư thái nhắm mắt nghĩ.

Thoải mái quá đi…

Ừm, đều là lỗi của tên nhân loại biến thái này, thế nên hắn mới thấy thoải mái khi bị nhân loại cắm vào đùa bỡn cơ thể!

7. Chương 7: Bé Xúc Tu Bị Điều Giáo Đến Mơ Mơ Màng Màng

Tiêu hôn lên đôi mắt đẫm lệ của bé xúc tu.
Khuôn mặt thiếu niên rõ ràng đã bị sự dịu dàng của người đàn ông chinh phục, vừa thư thái lại vừa ngẩn ngơ.

Thực ra, thuốc nước có tác dụng lưu giữ ký ức, giúp cửa bài tiết vốn không có khả năng cảm nhận tình dục ghi nhớ khoái cảm, để về sau mỗi khi Ekko được lấp đầy đều có thể cảm nhận được sự thoải mái lúc này.

Người đàn ông không khiêu khích xúc tu nữa, hai tay ôm hông Ekko đưa đẩy. Quả nhiên, xúc tu của Ekko liền xõa tung, cơ thể khẽ run rẩy, môi hơi hé ra rên lên từng tiếng thật khẽ, không nơi nào không tỏ rõ sự sung sướng thỏa mãn của chủ nhân. Biểu hiện của Ekko bây giờ thật chẳng khác chi lúc chủng tộc bọn họ tiến vào cơ thể nhân loại.

Phải biết rằng, loài xúc tu không dễ thỏa mãn đâu. Thời kỳ động dục của bọn họ rất dài, thời gian giao phối cũng lâu thật lâu, vì vậy mới hay chọn nhân loại, giống loài có thể động dục quanh năm suốt tháng, một ngày 24 giờ để làm đối tượng giao phối. Nhưng kể cả thế, loài xúc tu cũng cần sử dụng khả năng, kỹ xảo đặc biệt để tiến hành điều giáo nhân loại một thời gian khá dài thì họ mới chịu nổi dục vọng khổng lồ này.

Tuy vậy, Tiêu không hề sợ nhu cầu tình dục của bé xúc tu sẽ ngày càng tăng.

Như y đã nói rồi đấy, trên thế gian này không ai hiểu rõ cách thỏa mãn bé xúc tu hơn y.

Thứ y có thể cho Ekko, nhiều hơn bất cứ nhân loại nào trên thế gian này.

Huống chi, ai nói thỏa mãn dục vọng mới là thỏa mãn tình dục?

Y sẽ từ từ dạy bé xúc tu này, dạy hắn thấy vui thích, đê mê khi được y cắm vào, được y đùa giỡn mơn trớn, được y yêu thương. Khi dục vọng của bé xúc tu tăng tới đỉnh điểm, y sẽ dạy hắn chịu đựng khoái cảm, sung sướng.

Bọn họ sẽ là cặp đôi phù hợp nhất.

Tiêu đặt một nụ hôn xuống gò má xinh đẹp của thiếu niên.

Y nở nụ cười khiến người ta say mê.

Lần kết nối cảm quan này thực sự thành công. Dù sao Ekko cũng là thằng nhỏ không kinh nghiệm, xúc tu còn non nớt, não bộ chưa chịu được nhiều khoái cảm, hôm nay chỉ cần khiến hậu huyệt của Ekko cảm giác được vui thích là tốt rồi.

Người đàn ông ma sát trong cơ thể Ekko như không biết ngừng lại, khiến thiếu niên mất đi thần trí, bao lần hôn mê rồi thanh tỉnh, não bộ ngoài việc nhận lấy khoái cảm mà người đàn ông mang đến thì không còn khả năng nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Thiếu niên hệt như loại búp bê tình ái mà quý tộc ưa thích nhất, khuôn mặt thơ ngây, biểu cảm thuần khiết, cộng thêm phản ứng thẳng thắn, thỏa sức chìm đắm trong bể dục.

Người đàn ông thong thả đưa đẩy, thong thả mang đến cho thiếu niên yêu thương dài đằng đẵng, không biết mỏi mệt.

Người đàn ông đang chậm rãi điều giáo thiếu niên trong ngực nên phản ứng thế nào.

Việc này không khó. Y biết điểm nhạy cảm và giới hạn của thiếu niên, khi thiếu niên làm đúng, y sẽ ban cho hắn khoái cảm và kích thích, khi thiếu niên làm sai, y sẽ khiến hắn bất mãn hoặc cho hắn quá nhiều kích thích, như vậy, thiếu niên sẽ dần dần làm ra những phản ứng mà y muốn.

Ban đầu, để phạt Ekko, y sẽ kích thích hắn cực độ, khiến hắn vì trốn tránh mà vô thức nghe lời y. Nhưng khi thiếu niên chầm chậm trầm mê, hắn sẽ yêu thích những kích thích này, để rồi tới lúc y giảm kích thích để trừng phạt hắn, thiếu niên bất mãn sẽ càng làm ra những phản ứng mê người.

Tiếng nước ướt át hòa lẫn với tiếng ngâm nga của thiếu niên.

Không biết từ lúc nào, thiếu niên đã thoải mái hé miệng rên rỉ, từng tiếng rên chợt cao chợt thấp tiết lộ những cảm xúc chân thật nhất.

Khi người đàn ông có vẻ hời hợt chậm chạp, thiếu niên sẽ kêu lên từng tiếng tội nghiệp, vặn vẹo cơ thể đầy mê hoặc, càng thêm áp sát vào cơ thể người đàn ông, cọ cọ quấn quýt mong được đối xử mạnh mẽ hơn.

Khi người đàn ông dịu dàng mơn trớn, thiếu niên sẽ mở miệng rên rỉ đầy vui thích, cả cơ thể đều toát lên vẻ thỏa mãn sung sướng khi được yêu thương, vui vẻ dán chặt vào người y.

Khi người đàn ông bất chợt đưa đẩy mạnh hơn lỗ mãng hơn, thiếu niên cũng kêu thật kịch liệt, cơ thể giãy dụa như yêu tinh mê người đang đắm chìm trong dục vọng, biểu đạt khoái cảm đang trào dâng trong cơ thể.

Ngon miệng động lòng người.

Chẳng biết từ bao giờ, xúc tu của thiếu niên đã quấn quanh người đàn ông. Đám xúc tu này lớn hơn thân trên của thiếu niên nhiều, thân trên của hắn trong lòng Tiêu nom có vẻ nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng khi hắn giương xúc tu lên, trông người đàn ông mới giống con mồi của hắn.

Dù thế, Tiêu cũng không ghét điều này.

Kể cả y có bị xúc tu vây quanh, y vẫn là người làm chủ.

Xúc tu của thiếu niên bao lấy y, vì đó là bản năng của chủng tộc hắn, là hành động thể hiện nguyện vọng được gần gũi với người yêu của mình.

Nói cách khác, trong tiềm thức của thiếu niên, hắn đã xem y là người yêu của mình.

Đây là khao khát độc chiếm ẩn sâu trong huyết mạch của loài xúc tu, vì vậy người đàn ông rất thích.

Đến đi nào, quấn quanh tôi đi nào.

Bé xúc tu, em đã là con mồi trong ngực tôi.

Em bày tỏ khao khát chiếm lấy tôi làm của riêng.

Là muốn độc chiếm tôi sao.

Muốn đôi mắt tôi không thể rời khỏi em sao.

Người đàn ông đặt một nụ hôn lên đôi mắt thiếu niên.

Ekko… Ekko yêu dấu của tôi.

8. Chương 8: Bé Xúc Tu Nổi Giận, Ấy Thế Mà Lại Bị Nhân Loại Biến Thái Dỗ Cho Ngoan Thật Là Ngoan

Khi tỉnh lại, Ekko đang được nhân loại ôm vào lòng. Ekko mất tự nhiên rung rung xúc tu, cả người hắn đều có dư vị mới được yêu thương, vừa sảng khoái vừa ấm áp.
Không! Hắn còn lâu mới cảm thấy bị nhân loại làm rất sảng khoái!

Còn lâu ấy!

Ekko không thèm để ý tên nhân loại này nữa, chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Bọn họ vẫn ở trong hang động ngày hôm qua, tuy nhiên hang động đã hoàn toàn thay đổi, không biết từ lúc nào có thêm một chiếc giường mềm mại, các đồ dùng trắng tinh thay thế cho sắc nâu đất đặc trưng.

Loài xúc tu vốn không thích màu trắng. Bọn họ thích màu nâu của đất, màu xanh của lá, chứ không phải trắng. Từng mảng trắng to thật to đều mang đầy hơi thở của tên nhân loại này.

Đúng là đồ biến thái.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Ekko vẫn rúc trong lòng y.

Tuy là một tên biến thái.

Nhưng y thật ấm áp. Đã vậy…

Còn rất đẹp.

Ekko lại bị tên nhân loại này thu hút sự chú ý. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ của y, đó là một khuôn mặt vừa tinh xảo lại vừa sắc nét. Nhất định tên nhân loại này ở xã hội nhân loại rất được yêu thích, được giống cái, thậm chí là giống đực tỏ tình. Nghe nói nhân loại là một giống loài rất lưu ý ngoại hình, cái tên biến thái này chắc sẽ thỏa sức ăn sung mặc sướng ở xã hội nhân loại ha.

Ekko ngẫm nghĩ, cọ cọ vào người y.

Hắn mới phát hiện một chuyện làm hắn rất ư là thích — Xúc tu của hắn tùy ý quấn quanh cơ thể y, bao lấy y. Điều này chứng tỏ cái tên nhân loại ưu tú này đã là của hắn rồi.

Cả cái thân xúc tu của Ekko đều hết sức hài lòng.

Không có chuyện gì khiến loài xúc tu hài lòng hơn là lấy xúc tu quấn quanh con mồi của mình.

Tuy là một tên biến thái đấy, nhưng phương diện này lại làm rất khá.

Ekko âm thầm đánh giá.

Phải biết là á, nhân loại nào bị đồng bạn của hắn chộp tới cũng đòi sống đòi chết, phải bị điều giáo lâu thật lâu mới chịu nghe lời. Tráng Tráng nhà hàng xóm suốt ngày khoe khoang rằng, chỉ cần một tuần gã đã khiến nhân loại nhà gã kề cận với xúc tu của gã, buổi tối không có xúc tu của gã là không ngủ được, chứ nhiều nhân loại thuần dưỡng mấy năm vẫn chẳng chịu nghe theo đâu. Ekko ngẫm, lần sau gặp Tráng Tráng phải nói cho gã biết, nhân loại nhà hắn còn nhất kiến chung tình với hắn đây này, không phải hắn là không chịu, chẳng những ngay ngày đầu đã chủ động cầu hoan, đã vậy còn quấn quýt lấy xúc tu của hắn mà ngủ ngon lành.

“Tôi sẽ thỏa mãn tất cả dục vọng của em.” Hồi tưởng lại câu nói của người đàn ông, vẻ mặt Ekko lộ rõ vẻ tự hào.

Quả nhiên hắn đã săn được một nhân loại tuyệt cú mèo!

“Dậy rồi?”

Giọng nói của nhân loại đột nhiên vang lên, lôi kéo sự chú ý của Ekko.

A, nhân loại nhà hắn quả nhiên rất đẹp mắt.

“Cơ thể thế nào?” Tiêu nhìn bé xúc tu trong lòng, khuôn mặt đầy dịu dàng.

Thoải mái quá trời luôn

~Cơ mà, khi Ekko nhớ lại chuyện tối qua, mấy thứ rên rỉ ưm ưm a a ấy hả…

Còn lâu hắn mới thế!

Còn lâu hắn mới cảm thấy sung sướng khi bị nhân loại chịch!

Hắn là quái vật xúc tu! Là quái vật xúc tu có thể chịch nhân loại ngoan như cún!

Cái! Tên! Nhân! Loại! Này!

Xúc tu quấn quanh Tiêu bỗng thắt lại, nghiêm phạt cái tên nhân loại to gan lớn mật này.

Các đồng bạn của Ekko cũng làm như thế.

“Ekko lớn rồi cũng sẽđi bắt nhân loại như vầy.”

“Nhân loại ấy à, không thể nuông chiều được, lúc họ làm sai thì phải phạt, bọn họ mới yêu con.”

“Đúng đó Ekko, con phải nhớ kỹ, khi mới mang nhân loại về nhà, nếu họ không nghe lời phải lấy xúc tu quấn chặt bọn họ vào, như vậy bọn họ mới biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, con thích cái gìcon không thích cái gì. Như thế bọn họ sẽ từ từỷ lại vào con, sau đó sẽ mê mẩn con chết luôn.”

Bọn họ đã truyền thụ cho Ekko những kỹ xảo thuần dưỡng nhân loại.

Ekko nghĩ, tên nhân loại này làm chuyện hắn không thích, hắn phải phạt y, chịch y, để y biết nhân loại phải để quái vật xúc tu chịch mới đúng.

“Nhân loại rất thích được chúng ta làm, nhưng bọn họ không chịu thừa nhận đâu, chúng ta phải từ từđể bọn họ cảm nhận thứ khoái cảm này, để bọn họ phát hiện nội tâm chân thật của mình.”

Từng lời của trưởng bối vang lên trong đầu bé xúc tu.

Đúng, nhân loại thích được quái vật xúc tu chịch, chẳng qua nhân loại hắn mới bắt được không biết thôi, hắn phải dạy y mới được.

Tiêu thú vị nhìn bé xúc tu yêu dấu của y để lộ… Một vẻ mặt hết sức dâm đãng.

Hửm? Bé xúc tu của y đang làm nũng với y sao.

Thật đáng yêu.

Tiêu xoa xoa đám xúc tu hưng phấn đang quấn quanh y.

Chà, thật là một đám nhóc con dính người, giống hệt chủ nhân của chúng. Cớ sao mới sáng sớm vừa thấy y đã hưng phấn vậy rồi.

Thật là thụ sủng nhược kinh.

Ekko mau chóng bị trình độ vuốt ve cao siêu của Tiêu đánh cho tơi bời, người hắn mềm nhũn, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át dụ người phạm tội.

Tiêu đặt một nụ hôn lên má bé xúc tu.

“Chào buổi sáng, Ekko.”

“Con cần hôn nhân loại của mình mỗi sáng và tối. Đó gọi là nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủngon, là chuyện mà nhân loại thường làm với người thương của mình, tượng trưng cho tình yêu.”

Kinh nghiệm điều giáo nhân loại của trưởng bối vang lên trong đầu Ekko.

Mình biết tên nhân loại biến thái này mê mình như điếu đổ mà.

Nghĩ vậy, Ekko buông lỏng xúc tu.

Không, còn lâu mới là vì được nhân loại vuốt ve thoải mái quá mới buông lỏng xúc tu.

Là bởi vì… Tên nhân loại này thương hắn như thế, hắn không nỡ nặng tay thôi.

Mấy lời nhắc nhở không được nhẹ dạ mềm lòng gì gì đó của trưởng bối vừa hiện lên trong đầu, đã bị Ekko đá bay mất tiêu.

Đúng, cũng vì nhân loại của hắn quá yêu hắn, cho nên hắn mới miễn cưỡng tha thứ cho y đó.

9. Chương 9: Thật Đúng Là Một Nhân Loại Dính Người Mà, Đành Nuông Chiều Dung Túng Y Một Chút Vậy

Vừa nói chuyện, Tiêu vừa thò tay xuống dưới thân Ekko.
Ekko xù lông vỗ tay y cái độp.

“Mi làm gì thế hả?!” Hắn tỏ vẻ cáu giận hệt như mèo bị giẫm phải đuôi. Tay hắn đè lên tay Tiêu, dùng sức ngăn cản Tiêu xâm lấn, xúc tu quấn trên người Tiêu cũng uốn éo, chớp mắt đã thay đổi đến đáng sợ.

“Tặng em tình yêu buổi sáng mà.” Tiêu cười như thể nói tôi chỉ chúc một câu chào buổi sáng thôi, không cần kích động vậy đâu. Nhưng thực tế, y muốn chiếm lấy Ekko một lần nữa, chính là vào buổi sáng hôm nay, sáng ngày thứ hai sau khi Ekko bị y chiếm hữu, chỉ vừa mới tỉnh dậy.

Xúc tu của Ekko mất tự nhiên lắc lắc: “Tình yêu buổi sáng? Vậy…”

Một vài xúc tu xấu xa mò xuống hạ thể Tiêu, nhất là phần mông y.

“Tiêu sẽ nhận lấy tình yêu của ta chứ?”

Đáng tiếc, cuối cùng bé xúc tu vẫn bị tên nhân loại này đè xuống cẩn thận chịch một bận.

Hoàn toàn không có cơ hội phản công.

Đồ lừa đảo…

Bé xúc tu khóc thút thít nằm bò trên giường nghĩ.

Tên nhân loại này chẳng yêu mình chút nào. Chỉ toàn nói điêu!

Tiêu vừa chuẩn bị xong thảo dược cho bé xúc tu, quay về liền thấy dáng vẻ rõ ràng đang thầm mắng y của hắn.

Thật đáng yêu.

Bé xúc tu này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, đơn thuần như một đứa trẻ.

Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Tiêu đưa bát tới trước mặt Ekko.

Ekko quay đầu cự tuyệt.

“Không uống sao? Cỏ Issac và quả Bina, thêm một chút Tissa và Skanati.”

Bé xúc tu nghe vậy, tai hơi rung rung.

Đây toàn là những thứ quái vật xúc tu yêu thích, nhưng lại rất hiếm khi được ăn do chúng sinh trưởng ở những nơi cực khó lấy.

Hương vị thơm lừng trong bát đá đang dụ dỗ hắn.

Thật là một nhân loại gian xảo!

Hắn sẽ không chịu thua đâu!

“Xem ra tôi không chăm sóc em tốt, để em phải giận rồi. Vậy được thôi, chúng ta lại thêm một tính xúc nữa.”

Trước khi nhân loại rút ra bình thuốc đáng sợ kia, bé xúc tu đã nhanh như chớp cướp lấy bát đá trên tay y rồi ực một hơi cạn sạch bát.

Tên nhân loại này đúng là… Ác ma!

Còn ác ma hơn ma vật bọn hắn!

Không thể để y như nguyện được!

Thêm một tính xúc ấy hả, không có khả năng đâu!

Lại nói… Ăn ngon quá đi.

A, cái hương vị này… Đúng là cỏ Issac, lại còn là loại mọc bên hồ Lingbo sâu tít trong rừng rậm, ở đó có một lão ma thú hệ nước hung dữ cực kỳ. A, quả Bina này ăn cũng ngon, đúng là loại ba năm mới chín một lần. A, tên nhân loại này kết hợp nguyên liệu thật là khéo…

Ngon quá đi. Ngon quá đi.

Ekko lộ vẻ yêu thích, bao khổ sở và tức giận trên khuôn mặt đều biến mất tiêu. Thấy vậy, Tiêu liền nở nụ cười hài lòng.

Y không hề có ý định lấy bình thuốc kia ra. Tuy càng thêm nhiều tính xúc thì bé xúc tu sẽ càng mỹ vị, nhưng y còn muốn hưởng thụ thêm sự ngây ngô của bé xúc tu bây giờ, bởi sau này Ekko sẽ không còn sự ngây ngô ấy nữa.

“Lại đây.” Tiêu ngồi xuống giường, giang hai cánh tay về phía Ekko.

Ai thèm ngồi trong lòng tên nhân loại này chứ!

Ekko nhăn nhó ngồi vào lòng y, trong đầu thầm phỉ nhổ.

Hừ, tất cả là do tên nhân loại này nom không có ta là không chịu nổi, cho nên ta đành từ bi gần gũi với y một chút vậy.

Ekko được mỹ thực xoa dịu tới hài lòng vừa mượn cớ cho mình, vừa tựa đầu vào ngực Tiêu.

Ngón tay Tiêu khẽ ấn trên đỉnh đầu Ekko, khiến Ekko thoải mái nhắm hai mắt, cơ thể cũng nhích lại gần y hơn, rúc cả người vào lòng y.

Đúng là một nhân loại dính người mà.

Ekko thầm nghĩ.

Đành cưng chiều dung túng y một chút vậy.

Cứ thế, bé xúc tu thiếp đi trong lòng Tiêu.

10. Chương 10: Bé Xúc Tu Cả Ngày Đều Âm Mưu Rời Khỏi Nhân Loại Biến Thái, Không Ngờ Lại Thành Công

Không biết vì sao, mấy ngày gần đây bé xúc tu toàn trốn ra ngoài.
Đương nhiên, Ekko không chạy thoát khỏi lòng bàn tay nhân loại biến thái.

Tiêu bắt lấy bé xúc tu đang len lén bỏ chạy rồi chịch cho một trận, thế mà sau khi bị chịch tới mơ mơ màng màng, rõ ràng đã mệt muốn chết, tỉnh dậy Ekko lại lén lút nghĩ cách trốn đi.

Buổi tối, một phần ánh trăng len vào hang động, chiếu lên bóng hình của ma vật nửa người nửa xúc tu đang hành động mờ ám trên chiếc giường rộng lớn.

Ekko ngồi dậy, xúc tu của hắn cẩn thận di chuyển, sợ gây ồn ào đánh thức người bên cạnh. Đôi mắt màu bạc chăm chú canh nhân loại đang ngủ. Quái vật xúc tu khác với nhân loại, họ là loài thể nhìn rõ vào ban đêm, dù đã sống với nhân loại nhiều năm khiến quy luật sống của họ dần tương đồng với nhân loại, thì năng lực ban đêm của họ vẫn không hề thoái hóa.

Nhân loại này khi ngủ đẹp xiết bao, làn da trắng nõn, dưới ánh trăng như thể phát sáng, chẳng khác gì tinh linh trong đêm.

Rõ ràng là một tên biến thái kia mà.

Bé xúc tu bất an giật giật xúc tu, hai mắt nhìn về phía cửa hang.

Nếu là Ekko, hắn sẽ không để mở hang động như vậy, bởi vì nhân loại là một loài hết sức yếu ớt, xúc tu bọn họ ai cũng biết cả. Trước khi bắt được nhân loại, bọn họ sẽ bố trí một cái hang ấm áp thoải mái và một chiếc giường mềm mại cho nhân loại, sẽ không để nhân loại yếu ớt bị gió đêm lạnh buốt thổi vào người, sẽ dùng cơ thể của mình che chở nhân loại sợ lạnh, nếu nhân loại quá phản cảm, họ sẽ chuẩn bị những vật mềm mại bao lấy nhân loại, thay cơ thể xúc tu bọn họ sưởi ấm cho nhân loại.

Thế nhưng cái hang này, không phải do Ekko chuẩn bị.

Cái giường này cũng không.

Ở đây, người bị bắt lấy không phải là nhân loại này, mà là Ekko.

Gió đêm thổi vào hang, nhân loại lại chẳng thèm để ý chút nào.

À, tên nhân loại này có chuẩn bị thứ gọi là “Chăn” để sưởi ấm, mặc dù hầu hết thời gian nhân loại chỉ thích ôm Ekko, cũng để xúc tu của Ekko bao lấy y.

Cơ mà gần đây, hình như Ekko không thích quấn xúc tu quanh người Tiêu nữa, thế nên cái chăn này lại có tác dụng. Phải biết rằng, trước đây Tiêu chỉ dùng chiếc chăn này để đắp cho Ekko vì bị chịch mà ngủ mê mệt thôi.

Ekko ngó cửa hang, nhúc nhích xúc tu.

Hắn đã thử rất nhiều lần, đáng tiếc, dù cái tên nhân loại này trông có ngủ say sưa thế nào, cứ chờ hắn đi là sẽ tỉnh lại.

Lần trước cũng vậy, Ekko đã đi tới cửa hang rồi, không biết cái tên biến thái này biến đâu ra sợi dây, vừa khéo buộc vào một xúc tu của hắn, kéo hắn về.

Lúc ấy, bé xúc tu chỉ biết bất lực vểnh đám xúc tu vô dụng nhìn y cầm một đầu dây kéo mình về.

Đương nhiên, sau đó còn bị hung hăng chịch cho một trận.

“Ekko, em không cần gây chú ý với tôi vậy đâu.”

Xong việc, Tiêu nằm nghiêng, tay chống đầu nói với bé xúc tu đang nhũn hết cả người. Y vừa nói, vừa vươn tay còn lại yêu thương vuốt ve Ekko. Bé xúc tu ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính lên mặt, từng giọt mồ hôi như sáng lấp lánh dưới ánh trăng, xúc tu trắng tinh của hắn cũng ẩm ướt xụi lơ trên giường. Tiêu rất thích nhân lúc Ekko không còn sức phản kháng mà sờ soạng khắp người hắn.

Bé xúc tu kiệt quệ không thèm trả lời Tiêu. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, chĩa ót về phía y, một bộ thở phì phò hậm hực, thế nhưng cơ thể lại run nhè nhẹ theo động tác của Tiêu. Cơ thể hắn đang dần bị thuần hóa tận xương, kìm lòng không đặng mà yêu thích sự vuốt ve, thậm chí là điều khiển của Tiêu.

Nghĩ nghĩ một lúc, Ekko nằm xuống. Đêm nay không phải cơ hội tốt.

Ekko nhích nhích, dụi vào người nhân loại đang say ngủ. Tiêu đang nhắm mắt chỉ giật giật ngón tay. Dưới ánh trăng, những sợi dây mảnh chằng chịt vây quanh Ekko ánh lên màu bạc đặc biệt, phối hợp với cơ thể trắng nõn và mái tóc màu bạc của hắn, tạo nên một vẻ đẹp kì lạ.

Ấy vậy mà tới hôm sau, Tiêu vừa từ bên ngoài trở về, mang theo món ngon mà Ekko ưa thích, lại chỉ thấy hang động trống rỗng.

Đương nhiên, sáng sớm hôm nay y đã chịch Ekko tới khi hắn không cựa quậy nổi mới ra ngoài, không ngờ khí tức trong hang lại chứng tỏ bé xúc tu của y đã đi rất lâu rồi.

Ánh mắt Tiêu trầm xuống.

Ha, bé xúc tu của y đã học được cách giả bộ lên đ*nh rồi?

Vậy đúng là do y phục vụ không chu đáo, làm khó Ekko rồi, là do y đoán sai quá trình tăng nhu cầu tình dục của thú xúc tu, nên mới để bé xúc tu của y không được thỏa mãn dục vọng mà bỏ nhà đi.

Chờ tôi, Ekko.

Chờ tôi tìm em về, nhất định sẽ cho em một trận tình ái oanh oanh liệt liệt.

Rõ ràng nơi đây không có gió thổi, vậy mà chiếc áo choàng thuần trắng của Tiêu lại bay bay. Vẻ mặt y vẫn trầm ổn bình tĩnh, không hiểu sao lại có cảm giác đáng sợ.

Chớp mắt, y biến mất ngay tại chỗ.

11. Chương 11: Nhân Loại Biến Thái Đi Bắt Bé Xúc Tu

Tiêu nghĩ, y biết phải đi đâu để tìm thấy bé xúc tu của mình.
Có lẽ là ở hang động ban đầu của bé xúc tu.

Có lẽ là ở địa bàn của một thú xúc tu khác.

Có lẽ là ở bên cạnh một nhân loại nào đó.

Đương nhiên, cũng có thể là lang thang bên ngoài giống như lúc này.

Y chứng kiến bé xúc tu mình cẩn thận bảo vệ đang trèo lên mỏm đá, một việc phải nói là vô cùng khó khăn với thú xúc tu.

Động tác của bé xúc tu chẳng có chút sức lực, đúng là hiện tượng mềm nhũn người sau khi làm.

— Hắn còn chưa kịp phục hồi.

Nếu vậy, tại sao còn muốn tha cơ thể yếu ớt đi lung tung khắp nơi?

Đôi mắt Tiêu chất chức một cảm xúc khó tả, khiến chú chim nhỏ đang đậu bên cạnh y vội vã đổi sang một cành cây khác.

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Tiêu không trực tiếp đi bắt Ekko. Y đứng ở một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng theo dõi dáng vẻ giãy dụa trong khe đá của Ekko.

Tiêu rất thích Ekko, xét theo đủ loại góc độ.

Dù có nói thế nào, trong khoảng thời gian này y đều đã tận tâm tạo dựng một hoàn cảnh phù hợp với thú xúc tu cho Ekko.

Hang động, rừng rậm.

Thậm chí y còn không tính tới chuyện đưa Ekko đi, bởi khu rừng già này là nhà của Ekko, là nơi Ekko sinh ra và lớn lên.

Nơi đây không phải nhà của Tiêu, nhưng y vẫn ở lại vì Ekko.

Tiêu nói không sai, có đôi khi y còn hiểu Ekko hơn chính Ekko.

Nói chuẩn xác hơn, Tiêu hiểu chủng tộc xúc tu.

Y biết rõ sở thích của chủng tộc này, cũng biết rõ khó khăn của họ.

Cho tới giờ, y đã dâng lên mọi thứ mà thú xúc tu ưa thích cho Ekko, bất kể thứ đó có khó kiếm cỡ nào.

Y dâng hết những thứ mà có thể Ekko sẽ ưa thích cho hắn, sau đó lẳng lặng nhìn phản ứng của Ekko, đoán xem hắn sẽ yêu thích nó cỡ nào.

Cái hang động y chuẩn bị cho Ekko, có nhiệt độ, độ ẩm, vị trí, không gian phù hợp với thú xúc tu nhất.

Thức ăn y chuẩn bị cho Ekko, cũng là thức ăn phù hợp với thú xúc tu nhất.

Hơn hết, y càng thêm che chở cơ thể Ekko.

Cơ thể ấy khiến y mê say.

Tiêu thích hình thái của Ekko, màu da của Ekko, yêu thích hình dáng và màu sắc xúc tu của Ekko, yêu thích tính cách của Ekko, yêu thích mọi thứ của Ekko. Vì vậy, y cũng tỉ mỉ chở che tất cả mọi thứ của Ekko.

Chỉ là hiện tại, cơ thể này đang vật lộn trong khe đá, trượt ngã bị thương hết lần này tới lần khác, chật vật không chịu nổi.

Lại một lần nữa, xúc tu bủn rủn của Ekko không bám được lên tảng đá. Cú ngã bất ngờ khiến cơ thể hắn cọ mạnh vào vách đá. Thậm chí, Tiêu có thể thấy nước mắt ánh lên trong mắt Ekko. Thế nhưng, Ekko vẫn tiếp tục, gắt gao bám lại vào mỏm đá, gắng gượng bò lên.

Cơ thể mà Tiêu cẩn thận bảo vệ giờ chằng chịt vết thương, bám đầy bùn đất và đá vụn. Bị như vậy ắt hẳn sẽ đau lắm. Ekko sợ đau nhất, mỗi lần Tiêu hơi dùng sức, Ekko sẽ khẽ rên lên nức nở, nếu Tiêu hung hăng làm Ekko, thể nào sau đó Ekko cũng thở phì phò giận y, vậy mà lần này, tại chỗ này, Ekko lại quyết không lùi bước.

Tại sao lại thế, đây không phải là địa hình phù hợp với loài xúc tu, xung quanh nơi này cũng không có đồ vật thú xúc tu ưa thích, rốt cuộc là chỗ này có gì tốt…

Dường như bị ý nghĩa của chính mình làm kinh ngạc, trong nháy mắt, khí tức kinh khủng đáng sợ xung quanh Tiêu bỗng biến mất. Y lẳng lặng dõi theo bé xúc tu đang phấn đấu đằng kia.

Thật lâu sau, sau hàng loạt tổn thương, trượt ngã, kiên trì, leo lên rồi lại ngã xuống, rốt cuộc Ekko cũng tới một khe đá, rồi chui vào trong đó.

Nhất định là chật chội lắm, xúc tu bị Tiêu nuông chiều hẳn sẽ rất đau.

Thế nhưng hắn vẫn chui vào.

Lại thật lâu sau, một cái xúc tu màu trắng lộ ra khỏi khe đá, rồi tới những xúc tu khác thò ra thăm dò bám vào tảng đá, cuối cùng nửa thân trên của thiếu niên mới len ra ngoài.

Vết máu trên cơ thể trắng nõn của thiếu niên nom càng thêm đáng sợ, nhưng thiếu niên chỉ nhìn chăm chú một cây hoa trong tay. Chuẩn xác mà nói, là một loại trái cây có hình dạng như đóa hoa.

Thiếu niên nhìn nó, trên môi nở nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, phảng phất như không hề cảm giác được đau đớn trên cơ thể.

Nhìn tới đây, Tiêu lặng lẽ trở về.

Y phải đi chuẩn bị thuốc trị thương cho bé xúc tu của mình.

Sau đó chờ hắn trở về.

12. Chương 12

Trong suốt lịch sử thú xúc tu bắt nhân loại dài dằng dặc, thú xúc tu đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp để sống chung với nhân loại.
Theo truyền thuyết, thú xúc tu có thể tới khe đá Mosanara tìm yêu quả, như vậy, thú xúc tu và nhân loại mà nó yêu mến sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.

Theo truyền thuyết, thú xúc tu có thể tới đáy hồ Yasan tìm đá Naco, như vậy, nhân loại sẽ biết tấm lòng của nó.

Theo truyền thuyết, khi thời cơ tới, thú xúc tu có thể tới Napa xa thật xa, tìm quả của cây thạch tinh huy, như vậy, nhân loại sẽ không bao giờ sợ đẻ trứng cho nó nữa.

Theo truyền thuyết…

Tất cả những thứ này đều là truyền thuyết của thú xúc tu, đó đều là những thứ thú xúc tu khó mà lấy được, như thể tín ngưỡng, như thể chấp niệm, khiến họ tin rằng nếu kính dâng ắt sẽ được hồi báo.

Đó là truyền thuyết được truyền lại đời đời kiếp kiếp của họ.

Là phương thức bày tỏ tình yêu của họ.

Theo quan điểm của Tiêu, đây thực ra là một hiểu lầm giữa hai chủng tộc.

Yêu quả có hình dáng giống hoa, vẻ ngoài và hương thơm ưu nhã của nó rất dễ được mọi người yêu thích. Khi một người đã mất sạch dũng khí sau bao lần trốn chạy rồi bị bắt, lại nhận được hoa của thú xúc tu, hẳn sẽ cảm thấy mình được yêu, bởi xã hội nhân loại vốn đã quen sử dụng hoa để bày tỏ tình cảm. Nếu thú xúc tu biết tiến thêm một bước dao động họ, chăm sóc quan tâm tới họ, họ sẽ dần thích quái vật xúc tu đã bắt mình, cuối cùng hai bên sẽ có thể bình yên sống bên nhau.

Nhân loại là một chủng tộc rất dễ dàng rung động khi được một kẻ mạnh hơn mình gửi lời yêu.

Khả năng cường đại, trái tim yêu thương.

Ắt sẽ bắt được nhân loại.

Yêu quả, vốn chỉ là một chất xúc tác. Một chất môi giới vừa khó lấy vừa có tạo hình hoàn mỹ hơn một bó hoa bình thường.

Còn đá Naco, nó rất giống châu báu đắt tiền ở xã hội nhân loại, nói chuẩn xác thì giống như viên kim cương đã được mài cắt gọt dũa, hoặc như đá quý mượt mà không chút sứt mẻ. Tuy không biết giá trị thật của nó, nhưng đúng là có thể thay thế cho châu báu. Ở xã hội nhân loại, tài sản và địa vị có ảnh hưởng lớn tới tiêu chuẩn chọn đối tượng, vì vậy khi được thú xúc tu tặng trân bảo đẹp đẽ, những nhân loại vốn không kiên định sẽ dễ dàng dao động.

“Nó thích mình.”

“Nóđối xử với mình thật tốt.”

“Nó thật có giá trị.”

Sau đó, phủ thêm lớp vỏ là thật lòng bị chân tình cảm hóa, nhân loại sẽ sống hạnh phúc bên thú xúc tu bắt được mình.

Nói cho cùng, trong gen của bất cứ chủng tộc nào cũng có bản năng đánh giá khả năng của đối tượng, xã hội nhân loại thích đánh giá qua tiền tài, thú xúc tu liền cho bọn họ châu báu, vậy thôi.

Tuy nhiên, thạch tinh huy thì đúng là loại quả có thể giảm bớt thống khổ cho nhân loại khi đẻ trứng, đôi khi nó còn được dùng làm công cụ điều giáo nô lệ của một số quý tộc có sở thích đặc biệt.

Mặc dù không mỹ lệ như truyền thuyết, nhưng ở một số khía cạnh nhất định, chúng vẫn có tác dụng.

Tiêu coi khinh những thứ dối trá này. Vậy nhưng, khi y tận mắt nhìn thấy bé xúc tu của mình leo lên vách đá Mosanara tìm yêu quả vì y, trái tim y như được ngâm trong dòng suối trong lành.

Dịu dàng, ấm áp tới thế.

Trong lúc lên núi hái thuốc, khuôn mặt Tiêu vô cùng ôn nhu, khiến ngay cả một số thú nhỏ nhút nhát cũng dám tiến lại gần, ngửa đầu nhìn nhân loại này.

Khí tức của nhân loại này thật thoải mái quá.

Ánh mặt trời len lỏi trong khu rừng già, chiếu lên người nhân loại, thắp sáng khuôn mặt tinh xảo của y.

Y như thể một vị thần rừng, vốn không thuộc về khu rừng này, lại hoàn hảo dung hợp với nó.

13. Chương 13: Xúc Tu Lớn Và Xúc Tu Bé Cùng Thảo Luận Tâm Đắc Điều Giáo Nhân Loại

Bé xúc tu của y vẫn không về.
Sắc trời đã tối, trong hang dần trở nên mờ mịt.

Hang động đã thay đổi, chất liệu trắng như tuyết của xã hội nhân loại bị thay thành mây tre và gỗ mà thú xúc tu thích nhất, ấy thế nhưng bé xúc tu của cái hang này vẫn chưa trở về.

Tiêu cúi đầu, nhìn thảo dược trong tay.

Đã khuya lắm rồi.

Vẫn nên đi đón em ấy thôi.

“Nhưng mà…”

“Thế ngươi muốn ở chỗ ta hả?”

“Ừm…”

“Vậy nhân loại nhà ngươi làm sao bây giờ, ngươi còn cầm yêu quả kìa.”

“…”

Trong một hang động xa lạ, có tiếng trò chuyện của bé xúc tu và một giọng nói xa lạ khác.

Tiêu đứng trước cửa hang.

Thực ra, không cần đi vào Tiêu cũng biết cảnh tượng bên trong.

Đó là một cái hang sáng sủa, ngọn lửa ấm áp chiếu sáng cả hang, bé xúc tu nhà hắn cúi đầu, cả người đầy vết thương ngồi trên giường một thú xúc tu khác.

Thú xúc tu xa lạ có hình thể cực lớn, xúc tu trải dài gần khắp hang động, khiến nửa thân nhân loại vốn mập mạp của hắn nom có vẻ bé tí teo.

Đây là một thú xúc tu khổng lồ, khả năng tái sinh xúc tu vượt trội hơn các thú xúc tu khác, là một thú xúc tu cực kì có năng lực trong chủng tộc.

Cơ thể trắng trẻo của Ekko rúc thành một nhúm nho nhỏ trên giường.

Trong hang có hơi thở của nhân loại, hẳn là nhân loại mà thú xúc tu kia bắt được. Nhân loại có dung mạo đáng yêu, mái tóc vàng kim và làn da trắng nõn, có lẽ mà một đứa bé có huyết thống quý tộc.

Cậu bé nức nở dưới sự đùa bỡn của xúc tu, miệng ngậm một xúc tu bự chảng, từ vai trở xuống đều bị xúc tu quấn lấy, không nhìn thấy rõ, nhưng dựa vào sự chuyển động của xúc tu bên ngoài thì ắt hẳn bên trong cũng chẳng dễ chịu gì.

Nước mắt và nước bọt tỏ rõ cậu bé đang phải nhận cả thống khổ lẫn khoái cảm, thế mà thú xúc tu của cậu lại đi tán dóc với một người khác.

Không có gì bất ngờ, sau khi bị thú xúc tu bắt được, nhân loại đều sẽ trở nên thế này, bị điều khiển mọi thời mọi khắc, bất kể thú xúc tu đang làm gì.

Ekko lấy được yêu quả, nhưng lại không muốn về nhà.

Đúng là hắn lấy yêu quả đấy, nhưng còn lâu mới là vì tên biến thái kia!

Hắn đang chuẩn bị cho nhân loại của mình!

Chẳng qua cái tên biến thái kia vừa khéo lại là nhân loại của hắn thôi…

Bammer còn mít mới tin lời Ekko nói.

Bammer, hay còn gọi là Tráng Tráng chính là đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của Ekko.

“Ta sẽ không làm chuyện đó đâu ~ Nhân loại của ta không có yêu quả cũng sẽ yêu thật yêu ta ~” Tráng Tráng bắt chước giọng Ekko năm đó.

“Quỷ mới tin ngươi.” Tráng Tráng nói. “Ngươi sợ đau lắm cơ mà, còn dám chối không phải chết đứ đừ nhân loại của mình. Ta thấy ngươi thích muốn chết rồi ấy. Nghe ta nói, mau trở về đi! Còn có thể tranh thủ giả bộ yếu ớt, nếu may mắn y sẽ đau lòng cho ngươi, nếu không may mắn, nhân loại kia sẽ lộ chân tướng, vậy ngươi phải nghiêm phạt y.”

Ekko cúi đầu, coi bộ không muốn nghe.

“Hai người tới mức độ nào rồi?” Tráng Tráng hỏi.

Ekko cúi đầu không muốn trả lời.

“Này này Ekko!” Tráng Tráng kêu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi phải có khí thế của thú xúc tu chớ! Lẽ nào ngươi còn chưa làm thịt nhân loại kia!”

“Còn…Còn lâu!” Ekko ngửa đầu kêu: “Chúng… Chúng ta giao phối mỗi ngày… Nhân…Nhân loại của ta còn nói y nhất định sẽ thỏa mãn tính dục của ta!”

Tráng Tráng hoài nghi nhìn Ekko, ánh mắt hiện rõ mấy từ “Ngươi nói khoác hả!”

“Đã thịt ra khoang sinh sản chưa?”

“Vẫn… Vẫn chưa…”

“Tuy ta cũng chưa có, nhưng Igor nhà ta đã được điều giáo không tệ rồi.”

Nhân loại trong hang bị Tráng Tráng cuốn tới, chuyển vào lòng gã. Gã tản xúc tua, để lộ cơ thể hồng hồng tím tím của cậu.

“Nào, Igor, bày ra chút thành quả điều giáo mà ta bày em đi.”

Cậu bé như thể sắp òa khóc tới nơi. Cậu căng thẳng lắc đầu, lại bị xúc tu khống chế ưỡn người, để lộ đầu vú sưng đỏ trên lồng ngực và hậu huyệt bị tính xúc cắm vào. Cậu bé có thân hình nhỏ xinh, xúc tu lại cực kì thô to, không biết đã kéo căng hậu huyệt của cậu tới cỡ nào, chỉ có thể dựa theo động tác quá mức của xúc tu mà tưởng tượng cậu trai đang thừa nhận thống khổ. Tráng Tráng vươn tay nâng khuôn mặt Igor, đó là một khuôn mặt ửng đỏ, vương đầy nước mắt ứa ra vì khoái cảm, vẻ mặt của một tù binh đang sảng khoái mê say.

“Igor đã có thể ăn hết tính xúc của ta, ngươi biết đấy, xúc tu của ta vốn đã to bự chảng, tính xúc của ta lại càng bực hơn, Igor đã làm rất tuyệt.” Tráng Tráng vừa nói, vừa đẩy tính xúc của mình vào hậu huyệt Igor, dáng vẻ dâm mỹ dễ dàng khơi lên tính dục của kẻ khác. “Chẳng phải nhân loại chính là như thế sao, càng làm… Càng dâm.”

Ekko ngồi trên giường, mất tự nhiên cọ cọ xúc tu. Thân trên của hắn bất động, nhưng xúc tu bên dưới đã thể hiện rõ hắn đang bắt đầu có cảm giác. Khuôn mặt hắn cũng phủ một lớp ửng đỏ đầy dục vọng. Đây là lần đầu tiên Ekko động dục khi không có Tiêu ở cạnh. Tiêu đã mở ra tính dục của hắn, song lại không ở bên hắn lúc này khiến hắn bất an không yên.

“Xem, Igor còn có thể làm thế này.” Tráng Tráng khoe, xúc tu như gần như xa nâng tới môi cậu.

“Sao vậy, không muốn ăn sao?” Gã cúi đầu, hỏi cậu trai đang được bao trong đám xúc tu của mình.

Cậu trai lã chã chực khóc, tựa sát đầu vào xúc tu, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp nó, hệt như một đứa bé ngây thơ đang liếm que kem ngon lành.

Yêu thích, ỷ lại.

Đó chính là cách thể hiện tình cảm của nhân loại này.

Tráng Tráng vươn bàn tay dày rộng vuốt ve đầu nhũ trước ngực cậu trai.

“Thế nào Ekko, nhân loại của ngươi có làm được những thứ này không?”

Ekko lắc đầu. Hắn cúi đầu, không muốn nhìn thẳng hình ảnh trước mặt.

“Ngươi muốn thì cứ ở lại đây, cơ mà đừng để tới lúc quay về lại thấy nhân loại của ngươi đã chạy mất. Đừng quên, nhân loại là một chủng tộc giảo hoạt, chúng ta đã từng thấy vô số lần nhân loại giả bộ ngoan ngoãn phục tùng, kết quả lại nhân cơ hội chạy mất rồi.”

Ekko gật đầu, biểu thị đã biết.

Tên biến thái kia sẽ chạy mất sao?

Không thể đâu, y đã nói y thích mình nhất.

Mình cũng muốn mau chóng nhìn thấy tên biến thái kia.

Nhưng mà… Nhưng mà không phải vì mình thích y tới nỗi không nỡ xa rời!

Chẳng qua…

Chẳng qua là do trách nhiệm trông coi nhân loại của thú xúc tu thôi!

Đúng! Chính là như thế!

Có điều bây giờ vết thương trên người quá nặng…

Không không không, mình không lo tên nhân loại kia sẽ đau lòng tí nào!

Chẳng qua…

Chẳng qua mình muốn vết thương đỡ hơn chút mới về thôi!

14. Chương 14: Nhân Loại Biến Thái Dịu Dàng Lén Bôi Thuốc Cho Bé Xúc Tu

Khuya, bé xúc tu đã chìm trong giấc ngủ.
Bammer mở bừng mắt.

Khí tức này… Không ngờ lại có nhân loại dám xông vào địa bàn của gã.

Đó là một nhân loại có dáng vẻ xuất sắc, cả ngũ quan và khí chất đều thuộc hàng thượng thừa. Trong xã hội nhân loại, thân hình của y hẳn được xem là cao gầy. Nhân loại mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, không nhiễm một hạt bụi như thể chưa từng sống ở đây. Trên người y có mùi thảo dược, nếu không ngửi sai, đó hẳn là mùi của Asa.

A! Asa… Một loại thảo dược có khả năng điều trị vết thương của thú xúc tu, cực kỳ khó hái, cho dù là ma vật xưng vương xưng bá trong rừng rậm cũng không dễ dàng được thử.

Tên nhân loại này…

“Suỵt…” Nhân loại ra hiệu cho Bammer.

Bammer tin chắc, chỉ cần tên nhân loại này muốn, gã sẽ không hề cảm giác được sự hiện hữu của y. Có thể y là một ma pháp sư thực lực cao siêu, không, cơ thể y không yếu ớt giống những ma pháp sư kia, mà lại hơi giống chiến sĩ hoặc kỵ sĩ, nhưng lại không có vẻ dã man thô bạo hay sức mạnh tín ngưỡng như bọn họ. Thú xúc tu có khả năng phán đoán cơ thể của nhân loại khá chính xác, nhưng Bammer lại không thể phán đoán thân phận của tên nhân loại này. Y có ma lực của ma pháp sư, sức hấp dẫn của triệu hoán sư, vũ lực của chiến sĩ, thần khí của thánh tử…. Song lại không hề giống những chức nghiệp này. Dường như đó chỉ là năng lực, không liên quan tới chức nghiệp, khi thì như một nhân loại bình thường không có bất cứ năng lực nào, khi thì lại như kẻ nắm giữ mọi năng lực.

Y thực sự là nhân loại sao?

Y có ý định gì, mà lại nửa đêm xông vào hang của một ma vật, còn cố tình để ma vật biết. Kẻ không mời mà đến này muốn tỏ lòng tôn trọng với chủ nhân hang động này sao?

Bammer ôm chặt nhân loại trong lòng mình, đề phòng nhìn Tiêu, xúc tu đầy đất bắt đầu rục rịch.

Dưới ánh mắt dò xét của Bammer, Tiêu đi về phía Ekko.

Bất chợt, Bammer ngửi được khí tức của Ekko trên người tên nhân loại này, rất nhạt, nhưng quả thực có tồn tại.

Lẽ nào tên nhân loại này là…

Tiêu cẩn thận thoa thuốc cho bé xúc tu của y.

Lần này Ekko bị thương không nhẹ, rất nhiều vết thương sâu hoắm, còn bị bám đầy bùn đất đá vụn. Có vẻ Ekko chỉ rửa qua, dự định dựa vào khả năng tự lành vết thương của mình để đẩy dị vật ra ngoài.

Tiêu sao có thể nỡ để như vậy.

Bammer nhìn tên nhân loại này thuần thục nâng một xúc tu của Ekko, động tác rất đỗi dịu dàng. Ekko vẫn ngủ say, còn tùy ý trở mình như đã quen thuộc từ lâu.

Tiêu tỉ mỉ xử lý dị vật trong xúc tu của Ekko, quyết không để sót bất cứ một vật gì bám trên người hắn, nhưng cũng không làm đau hắn. Cả quá trình Ekko đều không rên một tiếng, ngủ hết sức an ổn.

Sau đó, Tiêu thoa thảo dược lên vết thương của Ekko, từng xúc tu một.

Mãi tới khi chăm sóc xong từng vết thương trên người Ekko, y mới đành lưu luyến đặt một nụ hôn lên môi hắn, rồi cáo từ Bammer.

“Đừng nói cho em ấy.”

Dù Tiêu có không nói gì, Bammer cũng có thể dựa vào ánh mắt của y để tự hiểu.

Tên nhân loại này…

Bammer nhìn bóng lưng Tiêu.

Ekko thực sự có thể kiểm soát y sao?

Ngày hôm sau, Ekko chẳng biết chuyện gì vặn eo bẻ cổ, kế đến quan sát tình hình khép lại vết thương trên người.

Ồ? Lành gần hết rồi!

“Tráng Tráng, ta đi về đây!”

Ekko một tay che chở yêu quả trước ngực, một tay vẫy chào Bammer, xúc tu trắng tinh của hắn lắc lắc, không còn thấy rõ vết thương, như vậy khi bước đi hẳn sẽ không còn đau nữa.

Bammer gật đầu.

Gã không nói cho Ekko biết chuyện nhân loại tới đây ngày hôm qua, cũng không nói cho hắn biết vết thương của hắn đã được thoa thuốc.

Nhân loại mà Ekko bắt được… E rằng… Khó mà đánh giá…

Là phúc hay họa, hắn cũng không định luận được.

15. Chương 15: Nhân Loại Không Có Gì Để Báo Đáp Bé Xúc Tu, Vậy Chỉ Còn Cách Lấy Thân Báo Đáp Thôi

Bé xúc tu trở về hang, mang theo yêu quả.
Chim nhỏ trong rừng cũng có thể cảm giác được tâm tình vui mừng của hắn, vừa bay vừa hót líu lo khúc ca rừng rậm bên cạnh hắn.

Bé xúc tu đột nhiên dừng trước cửa hang.

Thay đổi.

Thay đổi khiến hắn không kịp trở tay, tóc gáy dựng ngược. Bé xúc tu mềm nhũn nháy mắt chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Hang động này thay đổi. Cái hang mà hắn và nhân loại sinh sống đã thay đổi.

Đây không phải là nơi nhân loại kia sắp xếp, không có vải vóc trắng tinh mà nhân loại kia ưa thích.

Nơi đây đầy phong cách của thú xúc tu, đầy mây tre và gỗ.

Nhân loại đâu?

Nhân loại ở chỗ nào rồi?!

A, ở đây!

Nhân loại đang ngồi trên giường, chiếc giường không có màu trắng mà nhân loại kia thích nhất, mà được làm từ 是亚, phù hợp với sở thích của thú xúc tu.

Tại sao…

Bé xúc tu giật giật mũi, không ngửi thấy khí tức của thú xúc tu khác.

Hắn bồi hồi ở cửa một lúc lâu, cũng không thấy vết tích của thú xúc tu khác.

Vậy tại sao trong hang lại thay đổi?

“Đã về sao không vào?” Tiêu nói với Ekko, y bước xuống giường, đi tới cửa.

Bé xúc tu ôm chặt yêu quả trong ngực. Hắn cảm thấy mình đã cố gắng tìm yêu quả như vầy, thế mà nhân loại này lại chẳng thèm để tâm tới việc hắn biến mất chút nào, thật là quá đáng. Thì ra tên nhân loại này chẳng hề thích mình như mình tưởng.

Còn nữa, hang động này là sao? Không phải thú xúc tu khác xâm lấn, lẽ nào do nhân loại tự thay đổi? Tại sao? Hay nghĩ mình không tốt nên muốn đi tìm thú xúc tu khác rồi? Còn sắp xếp thư thái hơn hẳn lúc mình ở đây, dựa vào cái gì cơ chứ.

Ekko trề môi, vẻ mặt không vui.

Nhân loại đáng ghét, chẳng có tí tự giác là người của Ekko ta chút nào.

Tiêu chọc chọc khuôn mặt phồng tròn xoe của Ekko, lại bị Ekko thở phì phò tránh đi.

“Sao vậy? Ai chọc Ekko nhà tôi không vui rồi?”

“Hừ!” Chính là cái tên biến thái thối tha nhà mi đó!

Tiêu dễ dàng ôm bé xúc tu của mình vào hang động.

Trong hang chẳng có mấy món đồ gia dụng, nổi bật nhất là chiếc giường cực bự, Tiêu cứ thế bế bé xúc tu lên giường.

Nhân loại biến thái!

Chỉ biết chịch ta!

Chẳng quan tâm ta chút nào!

Bé xúc tu giãy mạnh hơn.

“Sao vậy Ekko?” Tiêu nhìn bé xúc tu đang giương nanh múa vuốt, hỏi.

Y tuyệt không để tâm tới mấy cái xúc tu đang múa may quật vào người mình.

Vốn dĩ Ekko không dùng mấy lực, hơn nữa cơ thể Tiêu cũng không yếu ớt tới mức đó.

Y đặt bé xúc tu xuống giường.

Chẳng mấy chốc, xúc tu đã quấn lấy y không buông.

Nếu là nhân loại, đây chính là tư thế quặp chân vào hông Tiêu.

Cơ mà, Tiêu thích cảm giác được xúc tu quấn quanh như vậy hơn nhiều.

Bé xúc tu của y quả nhiên vẫn thích y nhất, động tác bản năng của thú xúc tu không thể che giấu được.

“Xấu xa…” Bé xúc tu cúi đầu lên án Tiêu.

“Làm sao vậy?” Tiêu tốt tính trấn an bé xúc tu. Y ngồi xuống, ôm thân trên nhân loại của Ekko vào lòng mình, một tay vuốt lưng Ekko, một tay trấn an xúc tu của hắn.

“Có phải mi…” Bé xúc tu hừ hừ lẩm bẩm: “…Có thú xúc tu khác bên ngoài rồi đúng không?”

“Hửm? Sao em lại nghĩ thế?”

“Có đúng hay không!”

“Dĩ nhiên không rồi.” Tiêu nâng đầu Ekko, hôn lên trán hắn: “Tôi chỉ có em.”

Khuôn mặt Ekko nom vẫn giận lắm, nhưng rõ ràng tâm trạng lại vui sướng cực kì.

Hắn giơ đám xúc tu của mình lên, chỉ vào đồ dùng trong hang: “Cái này, cái này, cái này, cái này! Sao đều đổi hết rồi!”

“Không thích sao?”

“Không thích!”

“Vậy để tôi đổi lại, tôi cứ nghĩ em sẽ thích.”

“Không thích!” Bé xúc tu hô to: “Dựa vào cái gì mi muốn đổi là đổi, đã hỏi qua ý ta chưa?”

“Chưa.” Tiêu tức thì chuẩn bị đứng lên: “Để tôi đổi lại.”

“Khoan đã!” Đám xúc tu dùng sức quấn quanh cơ thể Tiêu, Ekko ngửa đầu nói: “Ta để cho mi đi chưa? Mi đã thành tâm thành ý xin ta như thế, ta đành từ bi giữ mấy thứ này lại!”

Thực ra em rất thích những thứ này…

Tiêu hiểu rõ trong lòng, nhưng đương nhiên sẽ không để lộ, chỉ cười nói: “Cảm ơn Ekko đại nhân.”

Bé xúc tu kiêu ngạo hất đầu.

“Vậy rõ ràng là tại hạ phải báo đáp đại nhân rồi, chỉ có điều không có thứ gì, chỉ có tấm thân này.”

Tiêu nói xong liền cởi quần áo, để lộ làn da trắng trẻo sáng bóng và bắp thịt săn chắc.

A, nhân loại nhà hắn thiệt là đẹp mắt.

Ekko chảy nước miếng nhìn cơ thể Tiêu, sau đó mới nhận ra ý y.

Hả? Gượm đã!!!

Đáng tiếc tới lúc Ekko phản ứng lại, ngón tay Tiêu đã cắm vào hậu huyệt y.

Nơi đó giờ đã mềm mại nới lỏng, ướt át sẵn sàng, tay Tiêu vừa cắm vào cơ thể người dưới thân đã nhũn ra.

Bé xúc tu của y khẽ rên rỉ, nghe như tiếng thú con, yếu ớt, lại mang âm sắc thanh liệt độc nhất của thiếu niên.

Tiêu đầy kỹ xảo di chuyển ngón tay vài cái đã chuẩn bị xong, liền cắm hạ thân sâu vào cơ thể Ekko.

Khuôn mặt bé xúc tu đầy vui sướng và thỏa mãn mà chính hắn cũng không biết, ngón tay hắn đặt trước ngực Tiêu, không phải để đẩy ra, chỉ vì khoái cảm mà ráng sức run rẩy đặt lên ngực y. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được từng nhịp đập vững vàng, hữu lực của Tiêu.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Dường như bị âm thanh này mê hoặc, Ekko trầm luôn say đắm trong yêu thương vui thích mà Tiêu ban cho.

Hai mắt hắn mông lung mờ mịt, nhận lấy từng lần từng lần va chạm của nhân loại.

Xúc tu của hắn bủn rủn vô lực, khi thì ma sát trên người nhân loại, khi thì xụi lơ đặt qua một bên, khi thì che đậy chính mình, mong muốn hoãn lại từng đợt vui thích đang ập lấy mình.

Tuy nhiên, chẳng thể ngăn cản được.

Cho tới bây giờ, hắn chưa từng ngăn cản nổi tên nhân loại này.

Sự xâm lấn của y, ý chí của y.

Hắn đã sớm bị y bắt làm tù binh.

Từng tiếng kêu đứt quãng của hắn.

Thực ra đều là những âm thanh vui thích đầy thỏa mãn.

Hắn cực kỳ thỏa mãn khi bị nhân loại cắm vào hậu huyệt, xâm nhập vào cơ thể, đưa đẩy va chạm hết lần này tới lần khác.

Bất kỳ ve vuốt đụng chạm nào cũng mang đến cho hắn khoái cảm, kể cả là hô hấp nóng ấm của nhân loại phả lên người hắn.

Hắn yêu tên nhân loại này.

Không có y, không biết liệu hắn có sống nổi không nữa.

Dù cho y có là một kẻ biến thái.

16. Chương 16: Nhân Loại Biến Thái Còn Hiểu Rõ Tác Dụng Của Yêu Quả Hơn Bé Xúc Tu

Phải nói rốt cuộc yêu quả tới tay Tiêu thế nào.
Thực ra hôm qua sau khi chịch xong bé xúc tu quên hết cả, mải trầm mê trong khoái cảm mà Tiêu đem tới, không nhớ phải đưa yêu quả cho Tiêu, chỉ theo bản năng che chở yêu quả.

Đương nhiên Tiêu không tiện tay cầm luôn, y còn đợi bé xúc tu tự mình đưa yêu quả cho mình.

Sau đó cứ thế chờ miết.

“…”

Bé xúc tu cảm giác hình như hôm nay tên nhân loại này không vui lắm thì phải?

Hắn ngó cái người đang ngồi trong hang động, tay cầm sách của nhân loại.

Mình thì để ý tới y như thế!

Sao có thể vậy chứ!

Rõ ràng mỗi thời mỗi khắc nhân loại này đều để ý tới mình cơ mà!

Lẽ nào… Đây chính là giai đoạn chán ghét mọi người thường nói?!!

Nhân loại ấy à, không biết bởi vì hormon hay gì gì đó, đối với vật nào cũng chỉ thích một thời gian ngắn thật là ngắn.

Ngắn hơn hẳn thú xúc tu.

Vậy… Tên nhân loại này đã chán mình rồi sao!

Bé xúc tu ngồi trên giường, xúc tu vì lo nghĩ mà lắc tùm lum bất quy tắc.

Trước đây, chỉ cần vừa thấy bé xúc tu như vầy, Tiêu sẽ chạy tới trấn an hắn, nhưng lần này y lại không làm thế.

Thế là, bé xúc tu càng giận hơn.

Hắn hất một cái xúc tu, quất vào Tiêu.

Tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, lật một trang sách, nói: “Thú xúc tu có hiệp hội bảo vệ nhân loại không? Tôi muốn tố cáo em bạo hành.”

Giận!

Đám xúc tu của Ekko giương nanh múa vuốt, tỏ rõ hắn đang giận lắm đấy nhé.

Cứ thế giận tới tận trưa.

Buổi trưa, nhân loại ra ngoài nấu cơm quay về, Ekko đã hết giận.

“Tâm trạng không tốt?” Tiêu vừa đút cho bé xúc tu vừa hỏi.

“Hừ!” Bé xúc tu hừ một tiếng, há mồm ăn sạch đồ ăn trong thìa Tiêu đút.

“Có muốn ra ngoài một chút không?”

“Hừ!” Mi muốn ta ra ngoài để tranh thủ tòm tem với thú xúc tu khác chứ gì! Đồ khốn! Bé xúc tu vừa ăn vừa mắng thầm.

Tiêu tiếp tục đút cho cái bé xúc tu đang cáu kỉnh này.

Tiêu biết buổi sáng mình thờ ơ khiến bé xúc tu mất hứng, nhưng y thực sự không muốn nói. Y làm bộ không biết tới yêu quả, song trong lòng vốn rất mong đợi.

“Muốn tới Casasna chơi không?” Đút xong, Tiêu vuốt tóc Ekko hỏi.

Tiêu rất thích mái tóc màu trắng hiếm có, sáng bóng mềm mại của Ekko.

Casasna là một nơi tuyệt vời trong truyền thuyết của thú xúc tu, có xúc tu nói nơi đó khung cảnh đẹp đẽ, không khí trong lành, thảm thực vật mỹ vị, chỉ có điều đường xá gian nguy, chẳng mấy ai tới được.

Bé xúc tu rung rung tai, cơ mà vẫn chưa trả lời.

Ekko lấy yêu quả như đóa hoa hồng hồng đỏ đỏ trong ngực ra.

Hắn quay đầu qua một bên, miệng nói: “Nhặt được trên đường, cho mi đó.”

Ta cho mi yêu quả, mi có thể yêu ta nhiều thêm một chút không.

“Cảm ơn.” Tiêu cười nhận lấy.

Y còn đang nghĩ bao giờ bé xúc tu mới tặng mình.

Kỳ thực, yêu quả không chỉ có tác dụng ngoài mặt.

Sau khi hai người ăn yêu quả, họ có thể sản sinh đồng cảm.

Đối với thú xúc tu, tác dụng lớn nhất của yêu quả chính là giúp họ biết được người yêu của mình có thoải mái, vui vẻ hay không, còn nhân loại thì cảm nhận được khoái cảm của thú xúc tu. Thú xúc tu là chủng tộc có dục vọng mãnh liệt, đồng thời muốn từng giây từng phút đều có thể cắm vào cơ thể nhân loại. Nếu nhân loại và thú xúc tu cùng ăn yêu quả, cả hai sẽ cảm nhận được càng nhiều khoái cảm, ở trên giường càng hợp nhau hơn, đó là một trong những lý do phổ biến tại sao nhân loại và thú xúc tu dùng yêu quả xong lại có quan hệ tốt đẹp hơn.

Đương nhiên, khả năng sinh đồng cảm của yêu quả còn hữu dụng ở điểm khác, ví dụ như khi một bên bị nguy hiểm, bên kia cũng có thể cảm giác được. Chỉ có điều, thú xúc tu lúc nào cũng kề cận ở bên nhân loại của mình, cho nên hiệu quả trên giường mới càng nổi bật.

Tiêu xé một cánh hoa, bỏ vào miệng, hương hoa lạ kỳ tỏa khắp khoang miệng y. Y cúi đầu, mớm cho Ekko.

Từ trước tới nay Ekko đều ngại thành thực, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ, tay lại rất đỗi tự nhiên vòng qua cổ Tiêu, xúc tu nhân cơ hội quấn quanh người Tiêu, nhấm nháp yêu quả Tiêu mớm cho mình.

Hử, đầu lưỡi? Còn lâu, không phải hắn muốn liếm nhân loại đâu đó! Chẳng may thôi!

Ekko thòm thèm liếm láp khoang miệng Tiêu, mút lấy đầu lưỡi y.

Rõ ràng trong miệng chẳng có tí yêu quả nào.

Hiển nhiên, Tiêu không muốn vạch trần hành vi ngạo kiều che giấu yêu thương của Ekko, chỉ một lòng liếm láp khoang miệng hắn.

17. Chương 17: Bé Xúc Tu Phát Hiện Ý Định Biến Thái Của Tên Biến Thái

Nước quả hòa lẫn với nước bọt của Tiêu, tiến nhập vào cơ thể Ekko. Trong đầu Ekko bỗng hiện lên cảnh tượng dâm loạn vô cùng đáng sợ.
Yêu quả còn có một tác dụng, đó là có thể khiến hai người cùng ăn yêu quả có chung ảo tưởng. Ảo tưởng của con người thường khá nhẹ nhàng, nhưng ảo tưởng của thú xúc tu thì nhiệt tình nóng bỏng hơn nhiều, sau khi ăn yêu quả, ảo tưởng của thú xúc tu sẽ lấn át ảo tưởng của nhân loại. Đó là cảnh tượng vô cùng dâm đãng, hầu hết đều là thú xúc tu cắm xúc tu vào tất cả những nơi có thể cắm được, chịch nhân loại tới đầm đìa ướt át, gian dâm bất tận. Nhân loại cùng chung ảo tưởng với thú xúc tu sẽ ngộ nhận những ảo tưởng đó là của mình, là thứ mình hy vọng, rồi dần dần chấp nhận mình khát khao được thú xúc tu cắm vào, trở thành người bầu bạn và đẻ trứng hoàn mỹ của thú xúc tu.

Đương nhiên, đại đa số thú xúc tu không biết tác dụng này. Bọn họ chỉ nghĩ yêu quả là loại quả được chúc phúc, nếu tìm được yêu quả rồi tặng cho nhân loại, họ sẽ được nhân loại đáp lại.

Vì vậy, Ekko cũng không biết cảnh tượng bất ngờ hiện lên trong đầu hắn là gì.

Nhưng mà hắn loáng thoáng đoán được đó là khát vọng của Tiêu.

Một Tiêu trấn định, bình tĩnh lại có khát khao mãnh liệt tới vậy.

Ekko đã thấy gì?

Đó là cảnh tượng dâm uế khó có thể nói thành lời.

Đa số là những cảnh tượng mà Ekko không thể tưởng tượng nổi.

Nhân vật chính trong đó toàn bộ là chính hắn. Hắn bị trói, bị đùa bỡn, bị khơi lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể. Ekko vốn chẳng rõ điểm nhạy cảm của mình, song khi chứng kiến ảo cảnh, hắn liền biết đó chính là điểm nhạy cảm của mình, cũng biết cách nào có thể khiến mình nhận thêm được càng nhiều khoái cảm, biết được tất cả những phương pháp vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Trong tất cả các cảnh tượng, hắn đều bị chế trụ, bị bày thành tư thế không thể không thừa nhận, không nơi trốn chạy. Từng xúc tu của hắn đều bị giữ chặt, không nghe theo sự điều khiển của hắn, nhận lấy vô số khiêu khích. Dụng cụ Ekko không biết, đạo cụ Ekko không biết, hoàn cảnh Ekko không biết, chỉ có duy một thứ không đổi, chính là hắn bất lực không thể làm gì. Dù cho Ekko chỉ đang đứng ngoài quan sát, nhưng hắn cũng biết mình trong ảo cảnh đang sung sướng đê mê cỡ nào. Vẻ mặt say đắm đầy dâm loạn, cơ thể vặn vẹo đánh thức dục vọng ngược đãi của người khác. Vô số món đồ di chuyển trong không trung, bừa bãi tàn phá xúc tu của hắn, tuy Ekko chưa từng thấy chúng, nhưng cũng có thể qua khung cảnh mà cảm thấy chúng mang tới khoái cảm tuyệt đỉnh.

Ngược đãi.

Lăng nhục.

Kiểm soát.

Phát tiết.

Điều giáo.

Dục vọng nồng đậm tới mức đặc quánh đột nhiên tràn vào đầu.

Đó là thứ cảm xúc vẫn bị Tiêu đè nén.

Tiêu… Vẫn luôn muốn làm như vậy sao?

Đáng sợ.

Hắc ám.

Thế nhưng…

Ekko cúi đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Hắn trong đó, nom có vẻ thoải mái lắm. Khuôn mặt cực độ dâm đãng, nhưng cũng cực độ hạnh phúc.

Đầu ngón tay Ekko khẽ chạm lên lồng ngực rắn chắc của Tiêu.

Tiêu có thể cảm giác được Ekko đang run rẩy.

Bé xúc tu của y đang sợ điều gì?

Ảnh hưởng của yêu quả sao?

Tiêu vòng cánh tay ôm chặt Ekko.

Bé xúc tu của y không giãy dụa, còn rúc vào ngực y.

“Biến thái.”

Bé xúc tu dụi đầu trước ngực Tiêu, giọng rầu rĩ.

Tiêu xoa đầu bé xúc tu.

“Có phải mi chưa từng chịch ta đúng theo ý mi muốn không?”

Động tác của Tiêu ngừng lại, sau đó, y lại tiếp tục vuốt ve tóc, gáy và lưng Ekko.

Làn da Ekko trơn mềm như muốn hút tay người.

Tiêu không muốn trả lời vấn đề này.

Y có thể nhẫn nại. Y sẽ chờ bé xúc tu của mình chầm chậm quen, chầm chậm lớn, chầm chậm khát vọng.

Tuy vậy, khi bé xúc tu hỏi, y không thể trái lương tâm mà phủ nhận.

Y có một khát vọng, vô hạn giấu tận đáy lòng. Đó mới là khát vọng tình dục của y, thứ khát vọng bị nhân loại xem là tàn bạo.

Triệt để.

Xâm nhập.

“Mi có thể chịch ta như thế.”

Nhẫn nại của y chỉ vì một câu nói của bé xúc tu mà nứt toác.

Bé xúc tu của y, luôn hiểu cách đánh thức hắc ám đen đúa sâu trong nội tâm y.

Dục vọng bị đè nén trói buộc, một khi được đối phương bao dung, liền khó có thể quay về lồng.

18. Chương 18: Nhân Loại Là Một Chủng Tộc Rất Yếu Đuối, Vì Vậy Phải Dỗ Dành Nhiều Nhiều

Lần đầu tiên Ekko biết, thì ra Tiêu mạnh mẽ tới vậy.
Khi hắn nói ra câu kia, hang động tức thì tối xuống, lấy Tiêu làm trung tâm, như thể bị thứ gì tác động. Hắn bị treo lên, bị một lực lượng triệt để khống chế cơ thể.

Không khí trong hang cũng thay đổi. Ma vật vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi này. Hắn biết nơi này khác hoàn toàn với những nơi khác, hắn đang ở “Nơi” của người khác.

Đây là nơi của Tiêu.

“Ekko…”

Tiêu cúi đầu, gọi tên Ekko. Có lẽ do khung cảnh bỗng chốc tối sầm, hoặc do vì một lý do gì khác, Ekko không thấy rõ vẻ mặt Tiêu.

Tuy vậy, Ekko cảm giác được Tiêu đang do dự. Vừa hy vọng mong mỏi, vừa do dự sợ Ekko tổn thương.

Đúng là một nhân loại dè dặt mà. Chịu thôi, nhân loại vốn yếu đuối nhạy cảm vậy đấy.

Ekko thân ở đẳng cấp cao hơn cho rằng, mình cần phải dỗ dành nhân loại của mình thật tốt mới được.

“Không sao đâu Tiêu. Ta biết. Mi có thể làm bất cứ điều gì mi muốn với ta.” Ekko bị trói nói với Tiêu.

Em thực sự biết sao.

Em không biết.

Làm bất cứ điều gì tôi muốn ư.

Sao tôi nỡ xuống tay.

Tiêu tiến lại gần, hôn lên môi Ekko.

Hai đôi môi mềm mại kề cận vuốt ve. Xúc cảm ướt dính luôn đặc biệt rõ ràng.

Khi môi hai người chạm nhau, trái tim đập liên hồi.

Không biết là Tiêu hay Ekko vươn lưỡi ra trước.

Liếm láp cánh môi, xuyên qua lớp da mỏng manh mà cảm nhận dòng máu bên dưới, xuyên qua máu chảy mà đi tới tận tim.

Hai ta được dỗ dành, được yêu thương.

Tay Tiêu vuốt ve từ vai lên tới cổ Ekko, rồi luồn vào từng lọn tóc mềm.

Y rời khỏi nụ hôn rung động này trước. Trán kề trán. Đè nén cảm xúc trong lòng.

Ekko liếm môi, dẹp loạn kích động, mở miệng nói với nhân loại của mình: “Tiêu, đừng lo lắng cho ta. Ta không yếu ớt vậy đâu.”

Không phải đâu Ekko, em rất yếu ớt.

Em có biết tôi sợ mình tổn thương em tới nhường nào.

Y phải bình tĩnh lại.

Y không thể thả lỏng buông trôi dục vọng của mình.

Tiêu hung hăng ôm lấy Ekko: “Lát nữa có lẽ sẽ làm em đau.”

“Không sao, quen rồi sẽ có khoái cảm mà.”

Ekko nhắc lại lời trưởng bối từng dạy.

“Khi con mới cắm vào cơ thể nhân loại, có thể nhân loại sẽ khóc liên tục, thậm chí còn kêu đau một thời gian dài. Con không cần đểý loại đau đớn khi giao phối này, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ chuyển từđau đớn sang khoái cảm.”

Tất cả xúc tu của thú xúc tu đều có thể phân bố một thứ chất lỏng: chất lỏng khiến nhân loại cảm nhận khoái cảm từ đau đớn. Vì vậy, các trưởng bối dạy không sai. Ekko cho rằng, nếu có thể chuyển từ đau đớn thành khoái cảm, vậy Tiêu cần chi sợ hắn đau. Nhân loại đúng là chủng tộc toàn sợ đâu đâu không.

Không, còn lâu hắn mới mừng thầm. Nhân loại yêu hắn là chuyện đương nhiên, còn lâu hắn mới vui vẻ không thôi!

Tiêu đè lưng Ekko, ấn hắn vào ngực mình.

Nhịp tim y rõ ràng tới vậy, khiến Ekko an tâm.

Tiêu am hiểu chế thuốc, cũng am hiểu cải tạo điều giáo.

Thứ mà Ekko nói, Tiêu có thể làm được.

Tiêu lấy ra một chai thuốc nước trong suốt, cẩn thận bôi lên người Ekko.

Vẻ mặt của Tiêu vô cùng chăm chú, cẩn thận, làm Ekko vì cảm giác được yêu mà lòng mềm nhũn, ấy thế nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không hài lòng.

“Đừng có bày cái mặt như thế chứ! Không phải đây là việc mi thích à? Ta ở đây mặc cho mi chịch đó! Mi không thể tỏ ra vui vẻ chút sao?”

Tiêu vẫn giữ biểu cảm cũ, chỉ hôn Ekko một cái.

Khuôn mặt Ekko xoắn xuýt thẹn thùng, hắn quay mặt qua một bên, không nói thêm gì nữa, mặc Tiêu bôi nước thuốc cho mình.

Tiêu tỉ mỉ bôi thuốc lên từng tấc da thịt của Ekko, kể cả tám cái xúc tu trắng tinh.

Giác mút được bôi thuốc hơi ngưa ngứa, xúc tu của Ekko run run mấy cái.

“Ưm…”

Thỉnh thoảng Ekko sẽ thoải mái rên rỉ một chút, sau đó sẽ nhịn xuống bày vẻ “Không phải ta, ta không biết gì sất”.

19. Chương 19: Bé Xúc Tu Bị Nhân Loại Chịch Mềm Nhũn Người

“Ưm…” Ekko vì động tác của Tiêu mà khổ sở quay mặt qua một bên.
Y đặt tay lên phần gốc xúc tu, cả bàn tay đều bị xúc tu quấn lấy, không nhìn thấy dáng vẻ.

Bàn tay trong đám xúc tu đưa đẩy đầy tính ám chỉ, mở ra cơ thể xúc tu mềm mại, hiển nhiên đang thực hiện một chuyện khó mà miêu tả.

Bé xúc tu bị trói trên không trung, thỉnh thoảng lại khó nhịn vặn vẹo, cơ thể thiếu niên của hắn không che giấu nổi cảm xúc chân thật của mình, phản ứng vô cùng thẳng thắn.

Bé xúc tu căng người, cắn răng chịu đựng, hai bàn tay bị trói nắm chặt lại, lồng ngực vì dùng sức mà nổi lên từng bắp thịt, rõ ràng là biểu hiện khi không kìm được khoái cảm.

Nhân loại hơi chậm lại, cho bé xúc tu cơ hội thả lỏng lấy hơi.

Vừa nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu, nay hô hấp lại càng dồn dập bấy nhiêu, như thể muốn hít vào số dưỡng khí mình vừa uất ức bỏ qua mới thôi, lồng ngực phập phồng càng thêm rõ ràng.

Chưa kịp ngơi nghỉ, bé xúc tu đã bị một động tác bất ngờ của nhân loại làm cho cứng còng người, ngửa cổ đối kháng với khoái cảm đang bùng lên mãnh liệt, cắn răng thật chặt.

Ấy vậy mà, nhân loại đang khống chế hết thảy của hắn lại bình tĩnh tới lạ, cứ như chỉ đang nhẹ nhàng quấy một tách hồng trà bỏ thêm mật.

Có khác nào đang thực hiện một việc cỏn con thường nhật sau trưa.

“Ưm..” Khóe mắt thiếu niên ứa ra nước mắt.

Nức nở nghẹn ngào khiến hắn nom càng thêm yếu đuối, tựa như một đóa hoa bị cưỡng chế lột bỏ lớp vỏ bảo vệ, để lộ từng cánh hoa non mềm xinh đẹp.

Để lộ vẻ ngoài quyến rũ động lòng người.

Nhân loại ghé sát thêm một chút, không ngừng động tác dưới tay, một tay còn lại ôm eo bé xúc tu, mơn trớn tấm lưng ướt đẫm, cuối cùng, y ngừng trên vai phải của hắn. Thiếu niên được người đàn ông dang cánh tay ôm trọn vào lòng, một tư thế vừa yêu thương vừa bảo vệ.

“Tiêu….”

Bé xúc tu mềm giọng gọi tên nhân loại của mình.

Đôi ngươi màu bạc của bé xúc tu vì ánh nước mà lóe sáng lạ kì, hắn nhìn y, như thể nhìn thứ duy nhất ràng buộc hắn với thế gian.

Đối với hắn, trên thế gian này, chỉ có mình y.

Có những lời chẳng cần nói ra, chỉ một ánh mắt đã đủ.

Tiêu rút tay ra khỏi phần gốc xúc tu, cả bàn tay đều dính một lớp dịch nhờn trong suốt. Trong giây phút đó, một lượng lớn dịch thể tức khắc trào ra, chất lỏng sềnh sệch dây dưa với đầu ngón tay Tiêu, tạo thành một sợi dây mảnh dài. Y không mấy bận tâm, đặt bàn tay ướt đẫm lên nơi vốn là mông thiếu niên, nâng hắn dán chặt vào mình, sau đó tiến vào cơ thể hắn.

Thiếu niên ngửa đầu, miệng há to lại chẳng thể nói lên lời, song, vẻ mặt hắn đã biểu lộ hết thảy.

Thỏa mãn.

Tiêu vẫn mặc chiếc áo choàng trắng kì quặc trước kia, chỉ tiếc bây giờ nó đã sớm bị dính đầy chất nhờn, mất đi sự chỉn chu sạch sẽ ban đầu. E rằng, thứ bị chất dịch xúc tu bám lấy rồi biến đổi, không phải chỉ có bộ trang phục này.

Tiêu không ngừng đưa đẩy, phần hông vừa nhanh vừa mạnh đẩy vào hạ thể thiếu niên, nơi mà chỉ mình y được phép tiến vào.

Các xúc tu mềm mại che đi quá nhiều hình ảnh, nhưng có thể từ khe hở giữa các xúc tu thấp thoáng thấy d**ng vật ướt đẫm lóa mắt và động tác điên cuồng của y để đoán được cảnh tượng bên trong.

Thiếu niên bị trói trên không trung, được người đàn ông ôm chặt trong lòng, vang lên từng tiếng rên rỉ vui thích.

Bất kể có nhìn từ góc độ nào, hắn cũng hết sức mê người.

Tiêu liếm môi, ngắm nhìn cơ thể đang bị y làm tới vô lực.

Ekko.

Trong đầu y cứ không ngừng gọi tên bé xúc tu.

Không chứa bất cứ điều gì khác.

Hoàn

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/xuc-tu-ekko-va-nhan-loai-cong-bien-thai-cua-han